



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 21 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. หมายเหตุประเทศไทย: Certify Hub	ไทยรัฐ
2. ตรวจเยี่ยม	เดลินิวส์
3. พท.จัดอีกพรรครองรับสส.ปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมบัตรเดียว	มติชน
4. ร้องลุงตู่ทบทวนคินสิทธ์โซลาร์ฟาร์ม	แนวหน้า
5. บิ๊กตู่ปลื้มถึงไทยผู้นำตปท.ชื่นชม	มติชน
6. สก๊อปแนวหน้า: ฟังเสียง'กรมปศุสัตว์'ชี้แจง ทำไมต้อง'ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว'	แนวหน้า
7. 'เกษตรพันธสัญญา' เพื่อมาตรฐานที่เป็นธรรม	เดลินิวส์
8. เกษตรกร ปลื้ม "โนนขวาโมเดล" นโยบายแปลงใหญ่ สร้างรายได้มั่นคง	ข่าวสด
9. ส่อสูญที่สปก.วังน้ำเขียว อดีตบิกขรก.	แนวหน้า
10. "ทะเบียนเกษตรกร" ยกระดับระบบฐานข้อมูลเกษตรกรไทย	โพสต์ทูเดย์
11. สงสัยดีใจสาวฆ่าแมว	ไทยรัฐ
12. ชีดเส้น7วันสอบอดีตข้าราชการยึดที่วังน้ำเขียว	โพสต์ทูเดย์



Certify Hub

ในระหว่างนี้รัฐบาลกำลังจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศ
ผมก็ได้มีโอกาสไปดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Certify Hub) ของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคุณนิตินัย สิริสมรรถการ กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. สละเวลาพาเดินชมและบอกเล่าความคืบหน้าให้ฟัง
ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก ซึ่งคุณนิตินัย
เรียกว่า “โรงหมอ” เป็นหนึ่งใน แผนธุรกิจคาร์โก้ เพื่อผลักดันให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันคาร์โก้ของไทยอยู่อันดับที่ 15 มีปริมาณการขนส่งปีละ
1.42 ล้านตัน ในจำนวนนี้มีอยู่ 10% ที่เป็น สินค้านำเข้าเสี่ยงง่าย เช่น ผัก
ผลไม้ เวลาส่งสินค้าไปประเทศที่มีมาตรฐานการตรวจสอบคัดกรอง
สินค้าขั้นสูงอย่างเช่นยุโรป แม้จะผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานฝ่ายไทยแล้ว แต่ระหว่างการขนส่งสินค้าอาจเริ่มมี
การนำเข้าเสียหรือติดขัดได้ จึงถูกยุโรปปฏิเสธการนำเข้าจำนวนมาก
กีดกันส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วออกมาเป็นตัวเลขสองหลัก เกินกว่า 10%
ดีเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาลเลยทีเดียว

ผู้ประกอบการบางรายที่ต้องการลดความเสี่ยงจึงต้องยอมเพิ่มต้นทุน
โดยเอาสินค้าขึ้นเรือไปที่สิงคโปร์แล้วนำขึ้นเครื่องบินไปส่งยุโรปแทน
แต่ค่าที่ส่งจากสิงคโปร์ก็ยังถูกยุโรปปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอยู่ดี เพียงแต่
โดนน้อยหน่อยเป็นตัวเลขหลักเดียว คือไม่ถึง 10% ยิ่งไปถึงฝั่งตั้งค้ค่าเรือ
ค่าเครื่องบินเสียเปล่าอยู่ดี

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากประเทศปลายทาง

คุณนิตินัยจึงได้ผลักดันให้เกิด Certify Hub เริ่มต้นนำร่องด้วยการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน กับ สนามบิน Liege
ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นสนามบินศูนย์กลางระหว่างเมืองหลักของภูมิภาค
ยุโรปและมีจุดเด่นในการบริหารคาร์โก้ เพื่อให้สนามบิน Liege เป็นเกตเวย์
ในการนำสินค้าจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าสู่ยุโรป

ขณะเดียวกัน ได้ประสานรัฐบาลเบลเยียมให้ ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ตรวจสอบสินค้าประเภทต่างๆมาประจำอยู่ Certify Hub ในเขตฟรีโซน
ของสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งไป
ยุโรป ซึ่งการตรวจสอบใช้มาตรฐานของอียู เมื่อสินค้าส่งไปถึงยุโรป
แล้วจะไม่ต้องมีการแกะกล่องตรวจสอบอีก ทำให้ปัญหาการถูกปฏิเสธ
นำเข้าสินค้ากลายเป็น 0%

เรื่องนี้เป็นข้อตกลงแบบจีทูจีระหว่างรัฐต่อรัฐ จึงต้องมี เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบฝ่ายไทย หรือ ทีมพระพิรุณของกระทรวงเกษตรฯ มาทำหน้าที่
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าควบคู่ไปด้วย

หลังจากรับรองคุณภาพแล้ว กระบวนการลำเลียงขนส่ง ก็เป็น
ขั้นตอนสำคัญเช่นกัน สินค้าที่ผ่านการรับรองจาก “โรงหมอ” แล้ว จะถูกส่ง
ไปเก็บรักษาใน ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ เพราะสินค้าที่เก็บในสถานที่
ที่อุณหภูมิสูงที่ต่ำที่อายุสินค้าจะสั้นลง 1 วัน หรือแม้กระทั่งการส่งลูกเจี๊ยบ
ตอนแกะกล่องจะต้องแกะในห้องที่มีความชื้นของแสงไม่เกินค่าที่กำหนด
ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการรังแกลูกเจี๊ยบ ทำให้ลูกเจี๊ยบเสกตา จะถูกปฏิเสธ
การนำเข้าได้เช่นกัน

การก่อสร้าง Certify Hub น่าจะเสร็จช่วงสิ้นปีนี้ แล้วจะตาม
ด้วยสถานที่เก็บรักษาสินค้าและลำเลียงขนส่ง ซึ่ง ทอท. จะตั้งบริษัทลูก
และหาเอกชนมาร่วมลงทุน คุณนิตินัยฝากประชาสัมพันธ์ถึงภาคเอกชน
ที่สนใจให้ศึกษารายละเอียดให้พร้อมเพราะอยากได้พาร์ทเนอร์ที่บริหารเก่ง
และเชี่ยวชาญในการทำการตลาด

ถ้า Certify Hub กดปุ่มเดินเครื่องเมื่อไหร่ ประเทศไทย
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล ไม่ใช่ส่งออกแค่สินค้าเกษตรของไทยเท่านั้น
ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV จะมาเป็นลูกค้าเราเพิ่มขึ้นและซอกกลับจาก
ส่งสินค้าก็จะขนของจากยุโรปกลับมาด้วยเราจะเป็นเกตเวย์ในการ
กระจายสินค้าจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคนี้ทันที.

ลมกรด



☑ **ตรวจเยี่ยม...สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชม
กิจกรรมงานส่งเสริมด้านการเกษตร โดยมี เอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นฤพนธ์
ชัยวินิต หัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมเกษตรอำเภอหนองคูฯ เกษตรตำบล ให้การต้อนรับ

พท.จัดอีกพรรครองรับสส.ปาร์ตี้ลิสต์ แก่เกมบัตรเดียว

ส่งคนตั้งไว้เขตลงสมัคร
ชทพ.พลิกลูกนานั่งหน.
รับเผด็จชัย-เชื่อม2รุ่น
'อุตตม-3รมต.'ลงพื้นที่
ลุย'เอสเอ็มอี'นครปฐม

ชทพ.เปิดบีกเซอร์ไพรส์'กัญจนานั่งหัวหน้าพรรค
'พรรค'เลขาฯ 'ภูมิธรรม'ย้ำ'ทักษิณ'ไม่เกี่ยว
เพื่อไทย วิเคราะห์การเลือกตั้งจากประสบการณ์
'บิ๊กตู'ปลื้มผู้นำต่างชาติชื่นชม 'สามมิตร'ซี 4 รมต.
พปชร.เสียเปรียบ หาเสียงได้แค่วันหยุด 'จ้อน'
ลุยหาเสียงเชียงใหม่ (อ่านต่อหน้า 10)

เปิดสาขา - ประชาชนชาวอุดรฯ
เดินทางมาสวมครสมชิกพรรคเพื่อไทย
ระหว่างการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เพื่อไทย ลำดับที่ 1 อุดรธานี (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ จ.อุดรธานี
(รูปบน) พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถ่ายรูป
ร่วมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี
พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม



ต่อจากหน้า 1

พท.

'บิกตู'โหวตพท.เข้าใจโรดแมป

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ ราช

อาณาจักรเบลเยียม ว่าสำหรับเสียงสะท้อนที่ผู้นำต่างประเทศแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องโรดแมปที่ได้ยืนยันไปนั้น ได้ยืนยันกับทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดเพื่อให้ต่างชาติเกิดความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลนี้ ส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลหน้าใครจะเป็นก็ยังไม่ทราบ แต่ต้องทำให้มีเสถียรภาพอย่างทุกวันนี้ ทั้งนี้ได้พูดคุยกับผู้นำทั้ง 50 กว่าประเทศ หลายประเทศต่างก็เห็นด้วย เพราะหลายอย่างได้ทำตามพันธกรณีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของภูมิภาคโลก จะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้อยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พึ่งพาใครเลย อยู่แค่ในประเทศเราเปลี่ยนอย่างเดียว เพราะต้องมีทั้งเรื่องการค้า พหุภาคีนิยม

เลี้ยงตบ'บิกแดง'ไม่การันตีรปท.

"การเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำ 9 ประเทศ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน เขารับทราบความก้าวหน้าในสถานการณ์ของบ้านเรา ผมได้ยืนยันกับทุกประเทศว่าเรากำลังเดินทางไปสู่การเลือกตั้งอย่างแน่นอน ขณะที่ทุกประเทศก็อยากให้เรารักษาเสถียรภาพให้ได้ หลายประเทศต่างรับทราบว่าหลายอย่างที่รัฐบาลนี้ได้ทำมาขึ้นดีขึ้น ทั้งเรื่องการจัดการลงทุน กฎกติกาต่างๆ วันนี้โลกให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารราชการเพื่อมาขับเคลื่อน" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่าทราบเรื่องที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไม่ยืนยันว่าจะไม่มีการรัฐประหารในอนาคตหรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า "อนาคตอะไรนะ บิดโอ้ คุณก็พูดไปเรื่อยแหละ ไม่มีใครเขาอยากทำหรอก ก็พูดไปเรื่อย อย่าไปซัดซุย" จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ก้าวขึ้นรถยนต์เดินทางกลับทันที

โพสต์ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้าน

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์โพสต์ข้อความ



ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

6 นาที

ผมเพิ่งกลับถึงบ้านมีเจ้าหมีมารอรับครีบ การประชุมที่เบลเยียมผ่านไปด้วยดี ทุกคนที่ผมพบและประชุมด้วย ล้วนชื่นชมประเทศไทยของเราทั้งนั้น หายเหนื่อยครีบ



3,246

ความคิดเห็น 311 รายการ แชร์ 83 ครั้ง

สุขใจ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โพสต์รูปภาพทักทายเจ้าหมีสุนัขที่เลี้ยงไว้และข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราครับ" ทั้งนี้ที่เดินทางไปกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม



ชมคลิปวิดีโอ

ผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ส่วนตัวระบุว่า “ผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรานะครับ” และอีกหนึ่งข้อความ “ผมเพิ่งกลับถึงบ้านมีเจ้าหมี่ (สุนัขพันธุ์บางแก้ว ของ พล.อ.ประยุทธ์) มารอรับครับ การประชุมที่เบลเยียมผ่านไปด้วยดี ทุกคนที่ผมพบและประชุมด้วยล้วนชื่นชมประเทศไทยของเราทั้งนั้น หายเหนื่อยครับ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์ข้อความดังกล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมที่ผ่านมา

‘บิ๊กตู่’ เนื้อหอมหลังสนทนาการเมือง

นายดอน ปรมดีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมเอเชีย-ยุโรป ที่ประเทศเบลเยียมว่า ประเทศต่างๆ ได้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไทยมีศักยภาพ โดยไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ มากมาย และตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการทางการเมืองไทยนั้นดีขึ้น ต่างประเทศจึงต้องการเข้ามาเชื่อมโยงกับไทย เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่ พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยว่ามีความสนใจการเมือง จึงทำให้ผู้นำต่างชาติสนใจที่จะมาร่วมพูดคุยมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ต่างประเทศไม่

ได้สอบถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากนัก โดยยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่างชาติไม่ได้แสดงความกังวลว่าจะเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ เพราะต่างรับทราบว่าการดำเนินงานที่แล้วมานั้นเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและมิตรประเทศ ไม่มีใครแสดงความตึงใจหรือข้องใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย หรืออนาคตของประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

“ไม่มีใครถามว่าถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วประเทศจะเป็นอย่างไร จึงนับได้ว่าต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย และหลายประเทศก็ทราบว่ายประเทศไทยนั้นมีความต่อเนื่อง ไม่ว่ารัฐบาลใดจะเข้ามาบริหารประเทศก็ตาม ยิ่งรัฐบาลนี้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ต่างชาติเป็นอย่างดี” นายดอนกล่าว

นายดอนยังกล่าวถึงกรณีวันที่ 31 ตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงการวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ร้องนายดอนว่าความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุด เนื่องจากกรณียกข้อหาขัดรัฐธรรมนูญว่า พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล ไม่มีปัญหาอะไร เพราะไม่ได้ยึดติดกับเก้าอี้รัฐมนตรีแต่อย่างใด

รับนายกฯ ถูกถล่มเพจเรื่องปกติ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสตอบรับภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ เปิดช่องทางโซเชียลทั้ง

เพจเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ มาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ว่า คาดว่าผลตอบรับเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการคือ การสื่อสารกับประชาชนโดยตรง เพราะที่ผ่านมาในช่วงกว่า 4 ปี ในการปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามของนายกาส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านตัวกลาง ดังนั้น การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย นายกาจะได้ติดต่อกับประชาชนโดยตรงมากขึ้น และได้รายงานข้อมูลข่าวสารและภารกิจต่างๆ

“การแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และมีหลายความเห็นที่เป็นเชิงโจมตีหรือทวงถามความคืบหน้าหลายคดีความที่เกี่ยวกับคนในรัฐบาลชุดนี้นั้น มองว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่ว่าใครเปิดอะไรก็แล้วแต่ในโซเชียล ไม่ว่าจะป็นนายกฯ หรือแม่แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และคนอื่นๆ ก็เจอคอมเมนต์ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วย ขึ้นอยู่กับจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมามอง แต่หากคนที่ไม่เห็นด้วย บางครั้งจะชี้แจงอะไรก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดี แต่บางคนเปิดใจรับฟังก็อาจเห็นด้วย ดังนั้น ความเห็นทั้งหลายขออย่านำมาเป็นอารมณ์” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

‘อุตตม’ นำ 4รมต. พบภาคเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เติร์ยมนำทีมแกนนำพรรค พปชร. อาทิ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่าที่เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่รองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่โฆษกพรรค ฯลฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “สร้างเครือข่าย SME ต่อยอดธุรกิจเกษตร” ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00 น. ที่ เลม่อน มี ฟาร์ม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ฟาร์มมะนาวยุคใหม่ของนายธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์ ที่เปลี่ยนจากฟาร์มกล้วยไม้เพราะเจอปัญหาน้ำท่วมมาเป็นสวนมะนาว โดยปัจจุบันบริหารโดย น.ส.ฤดีรัตน์ ดีสวัสดิ์ บุตรสาว ซึ่งนำแนวคิดเกษตรแบบใหม่มาบูรณาการจนประสบความสำเร็จ โดยแกนนำพรรค พปชร. จะพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายเกษตรเพื่อหาแนวทางต่อยอดส่งเสริมธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำ พปชร. ตั้งใจจะลงพื้นที่ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดทุกสัปดาห์ เพื่อรับฟังความเห็นจากเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะ



ประชุมพรรค - นายดำรงศักดิ์ พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย จัดประชุมพรรคเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือกเป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัยหนึ่ง และนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ ที่ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

เป็นการสร้างเครือข่ายของพรรคไปในตัวด้วย

‘สามมิตร’ย้ายร่วมพรรค.แจ่มอน

นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของกลุ่มสามมิตรในการร่วมงานกับพรรค พปชร. ว่ากลุ่มสามมิตรจะไปร่วมกับพรรค พปชร.อย่างแน่นอน เพียงแต่ขณะนี้ยังรอรายละเอียดบางอย่าง ส่วนเรื่องจำนวนบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีประมาณ 70 คนนั้น อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ไม่แตกต่างจากเดิมนัก การที่กลุ่มสามมิตรยังไม่เข้าไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพรรค แต่เป็นเพราะรายละเอียดของการทำงานยังไม่เรียบร้อย เช่น เรื่องการจัดทะเบียนตั้งพรรค อย่างไรก็ตาม กลุ่มสามมิตรยังคงเดินทางกิจกรรมของกลุ่ม แต่ด้วยบทบาทของตนในขณะนี้เห็นว่าที่กรรมการบริหารพรรค พปชร.จึงคิดว่าไม่ควรพูดอะไรถึงกลุ่มสามมิตร เพราะต้องตระหนักว่าจะพูดในฐานะอะไร ถ้าพูดในฐานะกลุ่มมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีในทางการเมือง

“ไม่ใช่หนีออกยากทำอะไรทำจนเกิดข้อผิดพลาด ความสวยงามหรือภาพลักษณ์จะมาพร้อมกันเมื่อพูดถึงความเป็นพรรคได้อย่างเต็มปาก แต่ตอนนี้พรรคยังรอดทะเบียนอยู่ ถ้าพูดอะไรผิดพลาดมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย คงไม่ใช่เรื่องดี เพราะไม่รู้ว่าจะในภาคที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้นต้องเก็บรายละเอียดให้หมด ขณะที่ในภาษาทางการเมือง เรื่องเซอร์ไพรส์ต้องมีเรื่อยๆ อยู่แล้ว เพราะต้องหาสิ่งที่สร้างอิมแพคในด้านใดด้านหนึ่ง” นายอนุชากล่าว

ชี้4รมต.เสียเปรียบพรรคอื่น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีที่ว่านายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระบุว่า หาก 4 รัฐมนตรีที่เป็นแกนนำพรรค พปชร. ไม่ลาออกก็จะถือว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมว่า การเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นคนตัดสิน โดยมี กกต.ดูแลจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงไม่เกี่ยวกับ 4 รัฐมนตรีว่าจะลาออกหรือไม่ อย่าไปกดดัน เพราะทั้ง 4 รัฐมนตรีทราบดีว่าอะไรควรไม่ควร และได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า จะลาออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

“การที่ 4 รัฐมนตรียังไม่ลาออกผมมองว่าทุกพรรคการเมืองได้เปรียบพรรค พปชร.ด้วยซ้ำไป เพราะ 4 รัฐมนตรีซึ่งเป็นแกนนำพรรค

นั้นสามารถลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนได้เฉพาะวันหยุดคือเสาร์อาทิตย์เท่านั้น ขณะที่พรรคอื่นสามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเมืองได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกฝ่ายเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ อย่าสาดโคลนโจมตีกันเลย เอาเวลาไปคิดนโยบายที่เป็นประโยชน์ดีกว่า” โฆษกสามมิตรกล่าว

พท.ชี้‘ทักษิณ’จ้อไม่เกี่ยวพรรค

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายภาฯ ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเอ็นเอชเคของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการชนะการเลือกตั้งของพรรคเครือข่ายทักษิณว่า นายทักษิณเป็นอดีตนักกีฬาที่ถูกกระทำรัฐประหารขณะอยู่ในตำแหน่ง จึงเป็นธรรมดาที่จะแสดงความเห็นสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสนับสนุนการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย เพราะประเมินว่าพรรคที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากถึง 300 กว่าเสียง ทั้งนี้ จากประสบการณ์ ข้อมูล และความเชื่อของนายทักษิณที่เห็นว่าประชาชนจะสามารถตัดสินใจเปรียบเทียบชีวิตของตนภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลประชาธิปไตย และรัฐบาลที่ปกครองด้วยอำนาจพิเศษที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น รัฐบาลปัจจุบัน ว่ารัฐบาลใดจะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาชีวิตของประชาชนได้ดีกว่ากัน

“ในฐานะอดีตนายกฯในระบบประชาธิปไตยที่มีประสบการณ์ทางการเมือง ย่อมมีสิทธิที่จะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะสามารถแก้

ปัญหาของประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกตั้งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน การเสนอความเห็นของอดีตนายกฯถือเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของอดีตนายกฯที่มีข้อมูลและประสบการณ์ทางการเมือง เป็นความคิดเห็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรค พท. เพราะท่านมิได้เป็นสมาชิกพรรค พท.” นายภูมิธรรมกล่าว ส่วนกรณีนายเพ็ญชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ายไปขบพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นั้น เป็นสิทธิหลังจากนี้ก็ต้องจัดคนที่มีความเหมาะสมลงรับสมัครในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

‘ยังยุทธ’พบ‘แม่วั’คุย‘เพื่อชาติ’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายภาฯ

ว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกชนิดและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พักอยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมีบรรดาอดีตรัฐมนตรี อาทิ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ไปจนถึงอดีต ส.ส.ของพรรค พท. โดยเฉพาะอดีต ส.ส.กทม. บินไปพบอดีตนายกฯทั้งสองจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มีอดีต ส.ส.กลุ่มหนึ่งเป็นตัวแพงไปพบนายทักษิณเพื่อรับฟังคำอธิบายเรื่องการตั้งพรรคต่างๆ ขึ้นมาเป็นพรรคสำรองของพรรค พท.ว่า จะเอาอย่างไรกันแน่ จะเดินกันทางใด อาทิ นายยงยุทธ ดิยะไพรัช อดีตรัฐมนตรีฯ และ นายนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ผู้จัดทะเบียนตั้งพรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ได้เดินทางไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางพรรค พ.พ.ช.ด้วย ทั้งนี้ รายงานข่าววิเคราะห์ว่าการพบปะพูดคุยกันครั้งนี้ อาจเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมามีบรรดาอดีต ส.ส.หลายคนรู้สึกกังวลใจเรื่องการตัดคะแนนกันระหว่างพรรค พท. กับพรรค พ.พ.ช.

ชี้พท.จ่อตั้งพรรคเน้นปาร์ตี้ลิสต์

รายงานข่าวจากพรรค พท.เปิดเผยว่า หลังจากกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข, นายจาตุรนต์ ฉายแสง และนายชูศักดิ์ ศิรินิล แกนนำพรรค พท. กระทำผิดตาม ม.116 ฐานยุยงปลุกปั่น จากการเปิดเผยผลการวินิจฉัย คสช. ที่พรรค พท. ต่อยกการสำนักงานคดีอาญาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยยื่นการนัดฟังคำสั่งวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ทำให้ทางพรรค พท.ประเมินถึงการยุบพรรค แต่ประเมินว่าถ้าจะมีปัญหา น่าจะเป็นหลังเลือกตั้ง เพราะเป็นคดีอาญา ซึ่งต้องพิจารณาหลายศาล

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดวิธีการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วน ทำให้พรรคที่ได้ ส.ส.เขตจำนวนมาก อาจไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรค พท.อยู่ในข่ายจะเกิดปัญหานี้ ส่วนที่นักวิชาการหลายคนระบุว่า พรรค พท.จะได้เปรียบจากตึกนี้ ทางพรรคไม่เห็นด้วย จึงมีแนวคิดที่จะตั้งพรรคใหม่ แยกจากพรรค พท.

ส่งเกรดบีลงเขตพรรคเครือข่าย

แหล่งข่าวกล่าวไว้ว่า ปัญหาสำคัญที่มีการหยิบยกมาหารือ คือการลงสมัครของอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรค พท.มีอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อหลายคน หากลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ตามปกติ อาจมีบางส่วนไม่ได้รับเลือก เพราะได้ ส.ส.เขตเต็มตามจำนวนคะแนนรวมแล้ว พรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้นจึงมีเป้าหมายเพื่อรองรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยแยกจากพรรค พท. วิธี การคือ จะนำผู้สมัคร ส.ส.เขตที่มีคะแนนรอง ลงไปในการสมัครครั้งก่อนๆ ไปสมัครในพื้นที่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเขตที่ผู้สมัครพรรค พท.เป็นตัวเก็ง อาทิ จังหวัดในภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม. แล้ว นำผู้สมัครบัญชีรายชื่อส่วนหนึ่งมาลงสมัครใน พรรคนี้ แต่ยังมีปัญหาว่าทำอย่างไรจะให้ผู้มีสิทธิ ออกเสียง รับรู้ว่าพรรคใหม่นี้เป็นพรรคที่มีจุดยืน ทางการเมืองสอดคล้องกับพรรค พท. และนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

“มีข้อเสนอให้ใช้พรรค พท.เป็นพรรค สำหรับผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ส่วนพรรคใหม่ให้ ส.ส.เขตที่มีภาพชัดเจนว่าเป็น ส.ส.ในตัวของ พรรค พท.ไปลงสมัคร และยังมีกรกล่าวถึง ปัญหาเรื่องหัวหน้าพรรคด้วยว่า หากมีการแยก พรรค จะต้องมีส่วนนำพรรคที่มีภาพลักษณ์และ

ศักยภาพเทียบเคียงกับหัวหน้าพรรคหลักอื่นๆ ด้วย” แหล่งข่าวกล่าว

‘อภิสิทธิ์’ ลุยหาเสียงเมืองชล

ที่ จ.ชลบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้ลงสมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หมายเลข 1 พร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงและ รับฟังปัญหาที่ร้านอาจารย์หมี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี โดยนายทรงวุฒิ วิเศษสุนทร เจ้าของเรือประมงพื้นที่ จ.ชลบุรี กล่าวว่า ได้รับความเดือดร้อนจากเรือประมงถูกยึด โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่า ออกเรือหาปลาโดยผิดกฎหมาย ทั้งที่จะเอาเรือไปเติมน้ำมันและทอดลงวัง ส่วน เจ้าของเรือประมงรายหนึ่งทำเอกสารไม่ครบ ห้ามออกเรือประมง นอกจากนี้ หากแรงงาน ประมงเห็นว่าเจ้าของเรือปฏิบัติในลักษณะ ไม่ให้ความเป็นธรรม เจ้าของเรือก็ถูกเล่นงาน จากเจ้าหน้าที่อีก ทำให้ชาวประมงเดือดร้อน กันไปหมด

ต่อมา นายอภิสิทธิ์พร้อมคณะเดินทางไปที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี โดยมีสมาชิกพรรค ปชป.กว่า 500 คน มาร่วมให้การต้อนรับ โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ครั้งนี้ ยอมรับว่า ปัญหาประมง เกิดจากปัญหากฎหมาย ปฏิบัติ ได้ยากมาก และมีโทษสูง รวมทั้งปัญหาแรงงาน ต่างตัว หากมีโอกาสจะได้แก้ไขปัญหากันต่อไป ซึ่งทางพรรคคิดไว้แล้ว

‘จ๋อน’ เติมนายหาเสียงเชียงใหม่

ที่ จ.เชียงใหม่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัคร ชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หมายเลข 3 ลงพื้นที่พบปะแม่ค้าพ่อค้าและประชาชน บริเวณตลาดเจจ ต.ตลาดขยายผลผลิตอินทรีรี่ ใกล้กับโลตัสคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีแฟนคลับชูป้าย “วันแฟมิลี่ เบอร์ 3” โดย นายอลงกรณ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน ประชาชนให้การ ต้อนรับอย่างดี และการหาเสียงในการชูนโยบาย ทศวรรษปฏิรูปพรรคใหม่ เป็นประชาธิปัตย์ 4.0 สร้างพรรคให้เป็นองค์กรทันสมัยก้าวล้ำนำ หน้า แต่ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยยึด มั่นระบอบรัฐสภา หอมดุษฎีใช้การเมืองแบบเก่าๆ โจมตีกันไปโจมตีกันมา

“ทุกฝ่ายได้ต่อสู้กันจนสูญเสียเลือดเนื้อ มามากพอแล้ว พรรค ปชป.ยุคใหม่จะเป็น ผู้นำระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้นำความ ก้าวหน้าและทันสมัย โดยผลักดันให้เมือง เชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค หรือศรีเอทีฟล้าน นา ให้เป็นศูนย์กลางทุกด้านเป็นฐานสร้างรายได้ ให้กับประชาชนและรายได้ให้กับประเทศ” นาย อลงกรณ์กล่าว

ชี้บ้านเมืองวุ่นเหตุไม่รู้จักแพ้

นายอลงกรณ์ยังกล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ ออกมาระบุว่า ไม่รับประกันทหารไม่ออกมา ปฏิวัติ หากมีการก่อจลาจลว่า พล.อ.อภิรัชต์ไม่ ได้ตอบชัดถึงจุดยืนของตัวเองในฐานะ ผบ.ทบ. แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์วุ่นวายในอดีตที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากกลุ่มการเมืองที่ไม่รู้จักแพ้ชนะ ส่วน ตัวคาดหวังว่า เหตุความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นใน ประเทศอีก

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

พท.

“การพูดแบบนี้ถือว่าตรงไปตรงมา สิ่ง ที่ควรยืนยันต้องบอกว่า ไม่มีการรัฐประหารอีก และอยากให้ ผบ.3 เหล่าทัพ พูดแบบนี้ด้วย เพราะการเป็นทหารของประชาชน ต้องปกป้อง ประเทศชาติด้วยชีวิต” นายอลงกรณ์กล่าว และ ว่า หากเป็นนายกฯ ยืนยันจะไม่ให้มีการปฏิวัติ รัฐประหารอีกแน่นอน และไม่ให้นึกการเมือง ที่มารวมพรรคจัดตั้งรัฐบาล โดยทำแบบหลังตา

ข้างเดียวแล้ว หวังเข้ามาทุจริตคอร์รัปชั่น

‘นิกร’ ดันคนรุ่นใหม่ขึ้นหัวหอก

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทย พัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกรณีที่ครอบครัวสะสม ทรัพย์ยกทีมอดีต ส.ส.นครปฐมเข้า ชทพ.ว่า ชทพ.อาจจะเหมือนเตาเดินช้า แต่เราเดิน ไม่หยุด ใช้ความเร็วเท่าเดิมเคลื่อนตัวไปยังเป้าหมาย ที่พรรคประสงค์ไว้ โดยขณะนี้ทุกอย่างยัง ถือว่า เดินไปตามกรอบที่เราตั้งเป้าหมายไว้ทุก ประการ ที่ผ่านมา ชทพ.อาจจะไม่วูบวามมาก เหมือนกับพรรคอื่น แต่ท่ามกลางความขัดแย้ง

ที่ยังคงมีอยู่ ลำทับกับท่าทีของกองทัพด้วย จึง ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวล แต่ความกังวลนั้นก็ เป็นประโยชน์ต่อเรา เพราะ ชทพ.ไม่ทะเลาะ กับใครเพื่อชิงที่ 1 อยู่แล้ว เป้าหมายของพรรค เป็นการเมืองแบบเพียงพอที่ 30 ที่นั่งเท่านั้น จึง ทำให้เราเป็นสถานที่เย็นๆ โดยต้อนรับให้มาหลบ ร้อนกันได้ จึงทำให้คนที่ออกไปก็กลับมา ขณะ ที่คนใหม่ก็มีติดต่อเข้ามาอีกเช่นกัน นอกจากนี้ มืออดีต ส.ส.นครปฐม ที่นำโดยครอบครัวสะสม ทรัพย์แล้ว ในการประชุมใหญ่วันที่ 26 ตุลาคม นี้ ยังจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มาเปิดตัวกับ ชทพ.อีก แน่แน่นอน

นายนิกรกล่าวต่อว่า สำหรับภายในก็จะมีการจัดทัพกันใหม่ โดยจะเป็นพรรคขนาดกลาง ที่มีครบเครื่อง ขยายฐานของสัดส่วนกรรมการ บริหารพรรคออกไป จากเดิมที่มี 15 คน จะขยาย โควตาสูงสุดให้มีถึง 29 คน วางคนหลายรุ่นให้ เข้ามาช่วยกันทำงานในทุกๆ ด้าน ตนในฐานะคน รุ่นเก่าที่อยู่กับพรรคมากกว่า 30 ปี คนรุ่นใหม่ของ ชทพ.แต่ละคนถือว่า ชยัน มีความปรารถนาที่ดี โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใน การประชุมใหญ่วันที่ 26 ตุลาคมนี้ คนรุ่นใหม่ เหล่านี้จะขึ้นมาเป็นหัวหอก ภายใต้การดูแลของ สมาชิกที่มีประสบการณ์

‘หนูนา’ นั่งหน.ชาติไทยพัฒนา

รายงานข่าวจากพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) แจ้งว่า การประชุมพรรค ชทพ. ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ นอกจากจะเปิดตัว อดีต ส.ส.นครปฐม หลายคน ที่นำโดยนาย เฝ็ดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน และอดีต ส.ส.นครปฐม พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่เข้าเป็นสมาชิกก พรรคแล้ว ประเด็นที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ ใหญ่คือ การที่ น.ส.กัญญา ศิลปอาชา อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บุตรสาวนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี จะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชพพ. ขณะที่นายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค หลังจากที่มีการพิจารณาว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งสำคัญในขณะนี้ ควรต้องเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคน ทั้ง 2 รุ่น คือบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทั้งที่อยู่ในพรรคเดิมและที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันใหม่กับคนรุ่นใหม่ในพรรคได้

ชพน.คึกคนรุ่นใหม่เป็นสมาชิก

ที่พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิโรจน์ เจริญผล ที่ปรึกษาพรรคชพน. พร้อมด้วย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โฆษกพรรคชพน.ให้การต้อนรับ นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยคนแรกที่บินเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ นายชัชวาล ปุกหุด นักบริหารหนุ่มคนรุ่นใหม่ นักสร้างแบรนด์ นายปริณญา มานวงศ์ ผู้บริหารบริษัท แอร์ มาเวล นายกฤษณ์ แสงวิเชียร ผู้บริหารรุ่นใหม่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ กลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา โดย นายชลิตรัตน์กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจ ในการสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ซึ่งแต่ละท่านถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีมากด้วยประสบการณ์ เป็นนักธุรกิจ นักคิด นักเขียนและนักวางแผน ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละท่านมีประโยชน์ในการสร้างนโยบายสู่ประชาชนอย่างแน่นอน และหวังว่าทุกท่านจะมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคชพน.ทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไป

'อนาคตใหม่'เปิดศูนย์ขอนแก่น

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) อาคาร 5 เลขที่ 456/236 ศูนย์การค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค อนค. พร้อมคณะเปิดศูนย์ประสานงานพรรค โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ในจำนวนนี้มี นายวิบูลย์ และนางพริ้ม บุญภัทรรักษา บิดาและ

มารดานายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ "ไผ่ ดาวดิน" นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดัง ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วย

นายวิบูลย์ กล่าวถึงการสมัครเป็นสมาชิกพรรค อนค.ว่า มองว่า พรรค อนค.

แสดงจุดยืนได้ชัดเจนว่าพรรคอื่น สำหรับคนที่คิดอะไรที่ใหม่ๆ น่าจะดีกว่า ชอบหลายเรื่องหลายประเด็น และเห็นคนรุ่นใหม่มาร่วมรู้จักกันหลายคน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และนอกจากความชัดเจนคือ ไม่ร่วมมือเผด็จการ หรือนับสนุนเผด็จการแล้ว ยังมีความชัดเจนว่า จะไม่ทำให้บ้านเมืองเข้าไปสู่วังวนแบบเดิมอีก

'ดำรงค'นั่งหัวหน้าพรรคชพ.

ที่ อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี พรรคทองคั้นผืนป่าประเทศไทย (ทป.) จัดประชุมพรรค โดยมีแกนนำและสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 500 คน จากนั้นได้เลือกกรรมการบริหารพรรค โดย นายดำรงค พิเศษ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค นายสำราญ รักชาติ นายมนเฒ่า หัวเมืองแก้ว นายสุชิน เพียรทอง นายอาวุธ ปรีชาวุฒิ นายวิลาศ ผิวเหมาะ นายสว่าง เพ็ญกระแสน์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค นายวีระพล สุทธิพรพลากร เป็นเหรัญญิกพรรค นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายชิวาณู วนาพรบุญจันทร์ เป็นโฆษกพรรค และนายจตุพร มังคลารัตน์ เป็นผู้อำนวยการพรรค ทั้งนี้ นายดำรงคกล่าวว่า พรรค ทป. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 เป็นพรรคที่ต้องการทำงานด้านการอนุรักษ์ รักษาผืนป่าทั่วประเทศ เพราะเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ป่าไม้ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม่จบไม่สิ้น โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2556 นั้น พรรค ทป.ได้คะแนนเสียงมา 4 ที่นั่ง แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะไป ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ พรรคได้เพิ่มแนวทางการทำงานอีกอย่าง

คือ นอกจากการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังมีเรื่องการลดสารเคมี สู้สภาวะโลกร้อน

"กรรมการบริหารพรรคของเราล้วนแต่เป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยาน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ ทุก

คนมีประสบการณ์และผ่านการทำงานด้านป่าไม้ด้านการดูแลทรัพยากรมาแล้วทั้งสิ้น หลักการของพรรคคือเราจะทำงานด้านที่เราทำได้ ทำเป็น และจะเดินหน้าทำงานต่อไปได้ ซึ่งก็คือการดูแลรักษาป่านั่นเอง" นายดำรงคกล่าว

รพช.เตรียมต้อนรับ'เทพเทือก'

ที่ จ.ขอนแก่น ทพ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รพช.) เปิดเผยภายหลังประชุมแกนนำ รพช. ภาคอีสาน 20 จังหวัด ที่โรงแรมแอลไฮเทล อ.เมืองขอนแก่น ว่า เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน และเตรียมต้อนรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรค รพช. และกรรมการบริหารพรรค ที่จะมาพบปะสมาชิก และแกนนำทั้ง 20 จังหวัดที่โรงแรมโฆษะ ในวันที่ 21 ตุลาคม ยืนยันว่าพรรค รพช.ไม่ได้บอกว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม พล.อ.ประยุทธ์ แต่พูดว่า ผู้ใดที่รับหลักการของพรรค รพช.ได้ นั่นคือการปฏิรูปประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ พรรค รพช.ก็ร่วมกับผู้ันั้น

บิ๊กตูปลื้มถึงไทย ผู้นำตปท.จีนชม

เล็กค้อยปว.-ซีไม่มีใครทำ
หนุณาหน.-ประภัตรเลขา
ชทพ.จัดทัพรับ'เผติมชัย'
'มาร์ค-จ๋อน'หาเสียงหนุ
สท.อุบลเล็งฟ้องศาลปค.

'บิ๊กตู'กลับถึงบ้านโพลด์'เจ้าหมี'รอต้อนรับ หายเหนื่อย
ที่ผู้นำเอเชีย-ยุโรปชื่นชม 'ภูมิธรรม'ยัน'แม้'ไม่เกี่ยว
'เพื่อไทย' ใช้ประสบการณ์วิเคราะห์เลือกตั้ง ชทพ.
เปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์'กัญญา'นั่งหัวหน้า 'ประภัตร'
เลขาฯ 'สามมิตร'ซี 4 รัฐมนตรี พปชร.เสียเปรียบ
หาเสียงได้แค่วันหยุด 'จ๋อน'ลุยหาเสียงเชียงใหม่
ลั่นเป็นนายกฯไม่มีปฎิวัติ (อ่านต่อหน้า 10)



สุขใจ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โพลด์รูปภาพทักทายเจ้าหมีสุนัขที่เลี้ยงไว้และข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราครับ" ทั้งนี้ที่เดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

ต่อจากหน้า 1

บิ๊กตู

'บิ๊กตู'โหวตปท.เข้าใจโรดแมป

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ว่าสำหรับเสียงสะท้อนที่ผู้นำต่างประเทศแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องโรดแมปที่ได้ยืนยันไปนั้น ได้ยืนยันกับทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดเพื่อให้ต่างชาติเกิดความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลนี้ ส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลหน้าใครจะเป็นก็ยังไม่ทราบ แต่ต้องทำให้มีเสถียรภาพ

อย่างทุกวันนี้ ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับผู้นำทั้ง 50 กว่าประเทศ หลายประเทศต่างก็เห็นด้วย เพราะหลายอย่างได้ทำตามพันธกรณีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิภาคโลก จะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้อยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พึ่งพาใครเลย อยู่แค่ในประเทศเราเปลี่ยนอย่างเดียว เพราะต้องมีทั้งเรื่องการค้า พหุภาคีนิยม

เลี้ยงตอบ 'บิ๊กแดง' ไม่การันตีรปท.

“การเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำ 9 ประเทศ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน เขารับทราบความก้าวหน้าในสถานการณ์ของบ้านเรา ผมได้ยืนยันกับทุกประเทศว่าเรากำลังเดินทางไปสู่การเลือกตั้งอย่างแน่นอน ขณะที่ทุกประเทศก็อยากให้เรารักษาเสถียรภาพให้ได้ หลายประเทศต่างรับทราบหลายอย่างที่รัฐบาลนี้ได้ทำมานั้น ดีขึ้นทั้งเรื่องการค้าการลงทุน กฎกติกาต่างๆ วันนี้โลกให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารราชการเพื่อมาขับเคลื่อน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่าทราบเรื่องที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไม่ยืนยันว่าจะไม่มีการรัฐประหารในอนาคตหรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า “อนาคตอะไรนะ บัดโธ่ คุณก็พูดไปเรื่อยแหละ ไม่มีใครเขาอยากทำหรอก ก็พูดไปเรื่อย อย่าไปซัดคีย์” จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ก็ก้าวขึ้นรถยนต์เดินทางกลับทันที

โพสต์ไม่มีที่โหนสุขใจเท่าบ้าน

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า “ผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไม่มีที่โหนสุขใจเท่าบ้านเราครับ” และอีกหนึ่งข้อความ “ผมเพิ่งกลับถึงบ้านมีเจ้าหมี (สุนัขพันธุ์บางแก้ว ของ พล.อ.ประยุทธ์) มารอรับครับ การประชุมที่เบลเยียมผ่านไปด้วยดี ทุกคนที่ผมพบและประชุมด้วย ล้วนชื่นชมประเทศไทยของเราทั้งนั้น หายเหนื่อยครับ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์

โพสต์ข้อความดังกล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมที่ผ่านมา

'บิ๊กตู' เนื้อหอมหลังสนทนาการเมือง

นายดอน ปรมดีถวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมเอเชีย-ยุโรป ที่ประเทศเบลเยียมว่า ประเทศต่างๆ ได้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไทยมีศักยภาพ โดยไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ มากมาย และตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการทางการเมืองไทยนั้นดีขึ้น ต่างประเทศจึงต้องการเข้ามาเชื่อมโยงกับไทย เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่ พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยว่ามีความสนใจการเมือง จึงทำให้ผู้นำต่างชาติสนใจที่จะมาร่วมพูดคุยมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ต่างประเทศไม่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากนัก โดยยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่างชาติไม่ได้แสดงความกังวลว่าจะเกิด

คึกคัก

ประชาชนชาวอุดรฯ เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ระหว่างการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 1 อุดรธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ จ.อุดรธานี (รูปแบบ) พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถ่ายรูปร่วมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม



ขึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ เพราะต่างรับทราบว่าการดำเนินงานที่แล้วมานั้นเป็นประโยชน์ต่อคนไทย และมีตรประเทศ ไม่มีใครแสดงความดีใจหรือข้อใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย หรืออนาคตของประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

“ไม่มีใครถามว่าถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วประเทศจะเป็นอย่างไร จึงนับได้ว่าต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย และหลายประเทศก็ทราบประเทศไทยนั้นมีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะรัฐบาลใดจะเข้ามาบริหารประเทศก็ตาม ยิ่งรัฐบาลนี้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ต่างชาติเป็นอย่างดี” นายดอนกล่าว

นายดอนยังกล่าวถึงกรณีวันที่ 31 ตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงการวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ร้องนายดอนว่าความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุด เนื่องจากภริยาถือหุ้นขัดรัฐธรรมนูญว่า พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล ไม่มีปัญหาอะไร เพราะไม่ได้ยึดติดกับเก้าอี้รัฐมนตรีแต่อย่างใด

รับนายกฯ ถูกล่มเพจเรื่องปกติ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสตอบรับภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ เปิดช่องทางโซเชียลทั้งเพจเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ มาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ว่า คาดว่าผลตอบรับเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการคือ การสื่อสารกับประชาชนโดยตรง เพราะที่ผ่านมาในช่วงกว่า

4 ปี ในการปฏิบัติภารกิจจะไรก็ตามของนายกฯ ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านตัวกลาง ดังนั้น การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย นายกฯ จะได้ติดต่อกับประชาชนโดยตรงมากขึ้น และได้รายงานข้อมูลข่าวสารและภารกิจต่างๆ

“การแสดงความความคิดเห็นจำนวนมาก และมีหลายความเห็นที่เป็นเชิงโจมตีหรือท้วงติง ความคับข้องใจหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับคนในรัฐบาลชุดนี้นั้น มองว่าการแสดงความเห็นถือเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่ว่าใครเปิดอะไรก็แล้วแต่ในโซเชียล ไม่ว่าจะป็นนายกฯ หรือแม่แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และคนอื่นๆ ก็จะไม่เจอคอมเมนต์ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วย ขึ้นอยู่กับจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมามอง แต่หากคนที่ไม่เห็นด้วย บางครั้งจะชี้แจงอะไรก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดี แต่บางคนเปิดใจรับฟังก็อาจเห็นด้วย ดังนั้น ความเห็นทั้งหลายขออย่านำมาเป็นอารมณ์” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

‘อุตตม’ นำ 4รมต. พบภาคเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมนำทีมแกนนำพรรค พปชร. อาทิ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่าที่เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่รองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่โฆษก

พรรค ฯลฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “สร้างเครือข่าย SME ต่อยอดธุรกิจเกษตร” ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00 น. ที่ เล่มอน มี ฟาร์ม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ฟาร์มมะนาวยุคใหม่ของนายธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์ ที่เปลี่ยนจากฟาร์มกล้วยไม้เพราะเจอปัญหาน้ำท่วมมาเป็นสวนมะนาว โดยปัจจุบันบริหารโดย น.ส.ฤดีรัตน์ ดีสวัสดิ์ บุตรสาว ซึ่งนำแนวคิดเกษตรแบบใหม่มาบูรณาการจนประสบความสำเร็จ โดยแกนนำพรรค พปชร. จะพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายเกษตรกรเพื่อหาแนวทางต่อยอดส่งเสริมธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำ พปชร. ตั้งใจจะลงพื้นที่ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดทุกสัปดาห์ เพื่อรับฟังความเห็นจากเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายของพรรคไปในตัวด้วย

‘สามมิตร’ ย้ำร่วมพปชร. แน่นนอน

นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของกลุ่มสามมิตรในการร่วมงานกับพรรค พปชร. ว่ากลุ่มสามมิตรจะไปร่วมกับพรรค พปชร. อย่างแน่นอน เพียงแต่ขณะนี้ยังรอรายละเอียดบางอย่าง ส่วนเรื่องจำนวนบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีประมาณ 70 คนนั้น อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก การที่กลุ่มสามมิตรยังไม่เข้าไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพรรค แต่เป็นเพราะรายละเอียดของการทำงานยังไม่เรียบร้อย เช่น เรื่องการจัดทะเบียนตั้งพรรค อย่างไรก็ตาม กลุ่มสามมิตรยังคงเดินทางกิจกรรมของกลุ่ม แต่ด้วยบทบาทของตนในขณะนี้เห็นว่าที่กรรมการบริหารพรรค พปชร. จึงคิดว่าไม่ควรพูดอะไรถึงกลุ่มสามมิตร เพราะต้องตระหนักว่าจะพูดในฐานะอะไร ถ้าพูดในฐานะกลุ่มมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีในทางการเมือง

“ไม่ใช่หนีออกยกทำอะไรก็ทำจนเกิดข้อผิดพลาด ความสวยงามหรือภาพลักษณ์จะมาพร้อมกันเมื่อพูดถึงความเป็นพรรคได้อย่างเต็มปาก แต่ตอนนี้พรรคยังรอจดทะเบียนอยู่ ถ้าพูดอะไรผิดพลาดมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย คงไม่ใช่เรื่องดี เพราะไม่รู้ว่าจะในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้นต้องเก็บรายละเอียดให้หมด ขณะที่ในภาษาทางการเมือง เรื่องเซอร์ไพรส์ต้องมีเรื่อยๆ อยู่แล้ว เพราะต้องหาสิ่งก่อสร้างอิมแพคในด้านใดด้านหนึ่ง” นายอนุชากล่าว

ชี้ 4รมต. เสียเปรียบพรรคอื่น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีที่นายจุฑาร พรหมพันธุ์ ประธาน



ลุยเชียงใหม่ - นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 ลงพื้นที่พบปะแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนเพื่อหาเสียงสนับสนุน พร้อมชูนโยบายหัวหน้าพรรคสีขาว ละลายทุกกลุ่มสีเหลือเพียงสีขาว มีบรรดาแฟนคลับชูป้าย “วันเพ็ญใจ เบอร์ 3” ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระบุว่า หาก 4 รัฐมนตรีที่เป็นแกนนำพรรค พปชร. ไม่ลาออกจะถือว่าการเลือกตั้งไม่มีบริสุทธิยุติธรรมว่า การเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นคนตัดสิน โดยมี กกต.ดูแลจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงไม่เกี่ยวกับ 4 รัฐมนตรีว่าจะลาออกหรือไม่ อย่าไปกดดัน เพราะทั้ง 4 รัฐมนตรีทราบดีว่าอะไรควรไม่ควร และได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า จะลาออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

“การที่ 4 รัฐมนตรียังไม่ลาออกผมมองว่าทุกพรรคการเมืองได้เปรียบพรรค พปชร. ด้วยซ้ำไป เพราะ 4 รัฐมนตรีซึ่งเป็นแกนนำพรรค นั้นสามารถลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนได้เฉพาะวันหยุดคือเสาร์อาทิตย์เท่านั้น ขณะที่พรรคอื่นสามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเมืองได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกฝ่ายเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ อย่าสาดโคลนโจมตีกันเลย เอาเวลาไปคิดนโยบายที่เป็นประโยชน์ดีกว่า” โฆษกสามมิตรกล่าว

พท.ชี้‘ทักษิณ’จ้อไม่เกี่ยวพรรค

นายภูมิธรรม เวชชย รัชการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียกย่องนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายกรัฐมนตรีว่า นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี ขณะอยู่ในตำแหน่ง จึงเป็นธรรมดาที่จะแสดงความเห็นสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสนับสนุนการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย เพราะประเมินว่าพรรคที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยจะได้รับเสียงไว้วางใจจากประชาชนมากถึง 300 กว่าเสียง ทั้งนี้ จากประสบการณ์ ข้อมูล และความเชื่อของนายทักษิณที่เห็นว่าประชาชนจะสามารถตัดสินใจเปรียบเทียบชีวิตของตนเองภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลประชาธิปไตย และรัฐบาลที่ปกครองด้วยอำนาจพิเศษที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น รัฐบาลปัจจุบัน ว่ารัฐบาลใดจะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาชีวิตของประชาชนได้ดีกว่ากัน

“ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยที่มีประสบการณ์ทางการเมือง ย่อมมีสิทธิที่จะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือก เช่น รัฐบาลปัจจุบัน เมื่อถึงวันหยุดนั้ตรเลือก

ตั้งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน การเสนอความเห็นของอดีตนายกาก็เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของอดีตนายกาก็มีข้อมูลและประสบการณ์ทางการเมือง เป็นความคิดเห็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรค พท. เพราะท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค พท.” นายภูมิธรรมกล่าว ส่วนกรณีนายเฉลิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ายไปขอพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นั้น เป็นสิทธิหลังจากนี้ก็ต้องจัดคนที่มีความเหมาะสมลงรับสมัครในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

‘ยงยุทธ’พบ‘แม่’คุย‘เพื่อชาติ’

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียกย่องนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายกรัฐมนตรีว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พักอยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมีบรรดาอดีตรัฐมนตรี อาทิ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ไปจนถึงอดีต ส.ส.ของพรรค พท. โดยเฉพาะอดีต ส.ส.กทม.

บินไปพบอดีตนายกาทองสองจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มีอดีต ส.ส.กลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนไปพบ นายทักษิณเพื่อรับฟังคำอธิบายเรื่องการตั้งพรรคต่างๆ ขึ้นมาเป็นพรรคสำรองของพรรค พท.ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ จะเดินกันทางใด อาทิ นายยงยุทธ ตียะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา และ นายนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ผู้จัดทะเบียนตั้งพรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ได้เดินทางไปพบ นายทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางพรรค พ.พ.ช.ด้วย ทั้งนี้ รายงานข่าววิเคราะห์ว่าการพบปะพูดคุยกันครั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมา มีบรรดาอดีต ส.ส.หลายคน รู้สึกกังวลใจเรื่องการตัดคะแนนกันระหว่างพรรค พท. กับพรรค พ.พ.ช.

‘อภิสิทธิ์’ลุยหาเสียงเมืองชล

ที่ จ.ชลบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้ลงสมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หมายเลข 1 พร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงและรับฟังปัญหาที่ร้านอาจารย์หมี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี โดยนายทรงวุฒิ วิเศษสุนทร เจ้าของเรือประมงพื้นที่ จ.ชลบุรี กล่าวว่า ได้รับความเดือดร้อนจากเรือประมงถูกยึด โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่า ออกเรือหาปลาโดยผิดกฎหมาย ทั้งที่เอาเรือไปเติมน้ำมันและทอดลวง ส่วนเจ้าของเรือประมงรายหนึ่งทำเอกสารไม่ครบห้ามออกเรือประมง นอกจากนี้ หากแรงงานประมงเห็นว่าเจ้าของเรือปฏิบัติในลักษณะไม่ให้

ความเป็นธรรม เจ้าของเรือก็ถูกเล่นงานจากเจ้าหน้าที่อีก ทำให้ชาวประมงเดือดร้อนกันไปหมด ต่อมา นายอภิสิทธิ์พร้อมคณะเดินทางไปที่อาคารเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี โดยมีสมาชิกพรรค ปชป.กว่า 500 คน มาร่วมให้การต้อนรับ โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ครั้งนี้ ยอมรับว่า ปัญหาประมง เกิดจากปัญหากฎหมาย ปฏิบัติได้ยาก และมีโทษสูง รวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าว หากมีโอกาสจะได้แก้ไขปัญหากันต่อไป ซึ่งทางพรรคคิดไว้แล้ว

‘จ้อน’เดินสายหาเสียงเชียงใหม่

ที่ จ.เชียงใหม่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หมายเลข 3 ลงพื้นที่พบปะแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนบริเวณตลาดเจจ ตลาดชายฝชลผลิตอินทรี ใกล้กับโลตัสค้าปลีก ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีแฟนคลับชูป้าย “วันแฟมิลีเบอร์ 3” โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน ประชาชนให้การต้อนรับอย่างดี และการหาเสียงในการชูวิสัยทัศน์การปฏิรูปพรรคใหม่ เป็นประชาธิปัตย์ 4.0 สร้างพรรคให้เป็นองค์กรทันสมัยก้าวล้ำนำหน้า แต่ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นระบบรัฐสภา หมาดยุคใช้การเมืองแบบเก่าๆ โจมตีกันไปโจมตีกันมา

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

บิ๊กตู่

“ทุกฝ่ายได้ต่อสู้กันจนสูญเสียเลือดเนื้อมาเยอะแล้ว พรรค ปชป.ยุคใหม่จะเป็นผู้นำระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้นำความก้าวหน้าและทันสมัย โดยผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ หรือครีเอทีฟทาวน์ ให้เป็นศูนย์กลางทุกด้านเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและรายได้ให้กับประเทศ” นายอลงกรณ์กล่าว

ชีบ้านเมืองวุ่นเหตุไม่รู้จักแพ้

นายอลงกรณ์ยังกล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ ออกมาระบุว่า ไม่รับประกันทหารไม่ออกมาปฏิบัติ หากมีการก่อจลาจลว่า พล.อ.อภิรัชต์ไม่ได้ตอบชัดถึงจุดยืนของตัวเองในฐานะ ผบ.ทบ. แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์วุ่นวายในอดีตที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากกลุ่มการเมืองที่ไม่รู้จักแพ้ชนะ ส่วน

ตัวคาดหวังว่า เหตุความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีก

“การพูดแบบนี้ถือว่าตรงไปตรงมา สิ่งที่เราควรยืนยันต้องบอกว่า ไม่มีมีการรัฐประหารอีก และอยากให้ ผบ.3 เหล่าทัพ พูดแบบนี้ด้วย เพราะการเป็นทหารของประชาชน ต้องปกป้องประเทศชาติด้วยชีวิต” นายอลงกรณ์กล่าว และว่า หากเป็นนายกฯ ยืนยันจะไม่ให้มีการปฏิวัติรัฐประหารอีกแน่นอน และไม่ให้นักการเมืองที่มารวมพรรคจัดตั้งรัฐบาล โดยทำแบบหลับตาข้างเดียวแล้ว หวังเข้ามาทุจริตคอร์รัปชัน

‘นิกร’ดันคนรุ่นใหม่ขึ้นหัวหอก

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกรณีที่ครอบครัวสะสมทรัพย์ยกทีมอดีต ส.ส.นครปฐม เข้า ชทพ.ว่า ชทพ.อาจจะเหมือนเต่าเดินช้า แต่เราเดินไม่หยุด ใช้ความเร็วเท่าเดิมเคลื่อนตัวไปยังเป้าหมายที่พรรคประสงค์ไว้ โดยขณะนี้ทุกอย่างยังถือว่า เดินไปตามกรอบที่เราตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ ที่ผ่านมา ชทพ.อาจจะไม่วูบวามมาก เหมือนกับพรรคอื่น แต่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ สำทับกับท่าทีของกองทัพด้วย จึงทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวล แต่ความกังวลนั้นก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเรา เพราะ ชทพ.ไม่ทะเลาะกับใครเพื่อชิงที่ 1 อยู่แล้ว เป้าหมายของพรรคเป็นการเมืองแบบเพียงพอที่ 30 ที่นั่งเท่านั้น จึงทำให้เราเป็นสถานที่เย็นๆ โดยต้อนรับให้มาหลบร้อนกันได้ จึงทำให้คนที่ออกไปก็กลับมา ขณะมีคนใหม่ที่มีติดต่อกับสมาชิกเช่นกัน นอกจากนี้มีอดีต ส.ส.นครปฐม ที่นำโดยครอบครัวสะสมทรัพย์แล้ว ในการประชุมใหญ่วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ยังจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มาเปิดตัวกับ ชทพ.อีกแน่นอน

นายนิกรกล่าวต่อว่า สำหรับภายในก็จะมีการจัดทัพกันใหม่ โดยจะเป็นพรรคขนาดกลางที่มีครบเครื่อง ขยายฐานของสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคออกไป จากเดิมที่มี 15 คน จะขยายโควตาสูงสุดให้มีถึง 29 คน วางคนหลายรุ่นให้เข้ามาช่วยกันทำงานในทุกๆ ด้าน ตนในฐานะคนรุ่นเก่าที่อยู่กับพรรคมากกว่า 30 ปี คนรุ่นใหม่ของ ชทพ.แต่ละคนถือว่า ชยัน มีความปรารถนาที่ดี โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคในการประชุมใหญ่วันที่ 26 ตุลาคมนี้ คนรุ่นใหม่เหล่านี้จะขึ้นมาเป็นหัวหอก ภายใต้การดูแลของสมาชิกที่มีประสบการณ์

‘หนูนา’นั่งหน.ชาติไทยพัฒนา

รายงานข่าวจากพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) แจ้งว่า การประชุมพรรค ชทพ. ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ นอกจากจะเปิดตัวอดีต ส.ส.นครปฐม หลายคน ที่นำโดยนายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีต ส.ส.นครปฐม พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่เข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้ว ประเด็นที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่คือ การที่ น.ส.กัญญา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บุตรสาวนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี จะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ชทพ. ขณะที่นายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค หลังจากที่ มีการพิจารณาว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งสำคัญในขณะนี้ ควรต้องเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคน ทั้ง 2 รุ่น คือบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทั้งที่อยู่ในพรรคเดิมและที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันใหม่กับคนรุ่นใหม่ในพรรคได้

ชพน.คึกคนรุ่นใหม่เป็นสมาชิก

ที่พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิโรจน์ เจริญผล ที่ปรึกษาพรรค ชพน. พร้อมด้วย นายชสิทธิ์รัตน์ จันทร์เกษม โฆษกพรรค ชพน.ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ไรจนพานิช คนไทยคนแรกที่บินเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ นายชัชวาล ปุกหุด นักบริหารหนุ่มคนรุ่นใหม่ นักสร้างแบรนด์ นายปริญา มานวงศ์ ผู้บริหารบริษัท แอร์ มาเวล นายกฤษณ์ แสงวิเชียร ผู้บริหารรุ่นใหม่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ กลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา โดย นายชสิทธิ์รัตน์กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจ ในการสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ซึ่งแต่ละท่านถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาด้วยประสบการณ์ เป็นนักธุรกิจ นักคิด นักเขียนและนักวางแผน ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละท่านมีประโยชน์ในการสร้างนโยบายสู่ประชาชนอย่างแน่นอน และหวังว่าทุกท่านจะมาร่วมอุดมการณ์กับพรรค ชพน.ทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไป

‘อนาคตใหม่’เปิดศูนย์ขอนแก่น

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ (อนาคต.) อาคาร 5 เลขที่ 456/236 ศูนย์การค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค อนาคต. พร้อมคณะเปิดศูนย์ประสานงาน

พรรค โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ในจำนวนนี้มี นายวิบูลย์ และนางพริ้ม บุญภัทรรักษา บิดาและมารดานายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดัง ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วย

นายวิบูลย์ กล่าวถึงการสมัครเป็นสมาชิกพรรค อนาคต. มองว่า พรรค อนาคต. แสดงจุดยืนได้ชัดกว่าพรรคอื่น สำหรับคนที่คิดอะไรใหม่ๆ น่าจะดีกว่า ชอบหลายเรื่องหลายประเด็น และเห็นคนรุ่นใหม่มาร่วมรู้จักกันหลายคน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และนอกจากความชัดเจนคือ ไม่ร่วมมือเผด็จการหรือสนับสนุนเผด็จการแล้ว ยังมีความชัดเจนว่า จะไม่ทำให้บ้านเมืองเข้าไปสู่วังวนแบบเดิมอีก

‘ดำรงค์’นั่งหัวหน้าพรรคทป.

ที่ อุตุทอง จ.สุพรรณบุรี พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (ทป.) จัดประชุมพรรค โดยมีแกนนำและสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 500 คน จากนั้นได้เลือกกรรมการบริหารพรรค โดยนายดำรงค์ พิเดช ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค นายสำราญ รักชาติ นายมนโนพัช หัวเมืองแก้ว นายสุชิน เพ็ชรทอง นายอาวุธ ปรีชาวุฒินายวิลาศ ผิวเหมาะ นายสว่าง เพ็ญกระแสนร์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร เป็นเหรัญญิกพรรค นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายชีราณู จูนาพรบุญจันทร์ เป็นโฆษกพรรค และนายจตุพร

มังคลารัตน์ เป็นผู้อำนวยการพรรค ทั้งนี้ นายดำรงค์กล่าวว่า พรรค ทป. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 เป็นพรรคที่ต้องการทำงานด้านการอนุรักษ์ รักษาผืนป่าทั่วประเทศ เพราะเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ป่าไม่ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม่จบไม่สิ้น โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2556 นั้น พรรค ทป.ได้คะแนนเสียงมา 4 ที่นั่ง แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะไป ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ พรรคได้เพิ่มแนวทางการทำงานอีกอย่างคือ นอกจากการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังมีเรื่องการลดสารเคมี สู้สภาวะโลกร้อน

“กรรมการบริหารพรรค ของเราล้วนแต่เป็น อดีตอธิบดีกรมอุทยาน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ ทุกคนมี

ประสบการณ์และผ่านการทำงานด้านป่าไม้ ด้านการดูแลทรัพยากรมาแล้วทั้งสิ้น หลักการของพรรคคือเราจะทำงานด้านที่เราทำได้ ทำเป็น และจะเดินหน้าทำงานต่อไปได้ ซึ่งก็คือการดูแลรักษาป่านั่นเอง” นายดำรงศักดิ์กล่าว

รพช.เตรียมต้อนรับ‘เทพเทือก’

ที่ จ.ขอนแก่น ทพ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รพช.) เปิดเผยภายหลังประชุมแกนนำ รพช. ภาคอีสาน 20 จังหวัด ที่โรงแรมแอลไฮเทล อ.เมืองขอนแก่น ว่า เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน และเตรียมต้อนรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรค รพช. และกรรมการบริหารพรรค ที่จะมาพบปะสมาชิก และแกนนำทั้ง 20 จังหวัด ที่โรงแรมโมหะ ในวันที่ 21 ตุลาคม ยืนยันว่าพรรค รพช.ไม่ได้บอกว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม พล.อ.ประยุทธ์ แต่พูดว่า ผู้ใดที่รับหลักการของพรรค รพช.ได้ นั่นคือการปฏิรูปประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ พรรค รพช.ก็ร่วมกับผู้ันั้น

สก๊อปแนวหน้า 5



ฟังเสียง'กรมปศุสัตว์'ชี้แจง
ทำไมต้อง'ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว'



ฟังเสียง'กรมปศุสัตว์'ชี้แจง ทำไมต้อง'ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว'

เป็นอีกเรื่องที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกับกรณี "การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงโดยเริ่มจากสุนัขและแมว" โดยเฉพาะประเด็น "เก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด 450 บาท" ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า "เก็บไปทำอะไร?", "เก็บแพงไปไหม?"

จนท้ายที่สุดก็เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลต้องยอมถอยเพื่อลดแรงเสียดทาน ถึงขั้นที่ กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องออกมาขอโทษที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก

"ผมกราบขอโทษไว้ ณ โอกาสนี้ เพราะอาจจะเร็วไปไม่ได้ชี้แจงประชาชน ในฐานะกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าของร่าง โดยหลักการของกฎหมายนี้ต้องการจัดระเบียบดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมีการเลี้ยงกันมาก แต่พอหมาแมวไม่น่ารัก ก็ปล่อยปละละเลยไม่เลี้ยงนำไปปล่อยวัด หรือที่สาธารณะ ซึ่งในร่างนี้การขึ้นทะเบียน ค่าปรับ ต่างๆ ยังไม่ชัดเจน

ผมได้อธิบายในการประชุม ครม. (คณะรัฐมนตรี) ซึ่งท่านนายกฯก็เห็นว่าหลักการในกฎหมายดี แต่ให้กระทรวงเกษตรฯนำกลับไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา นำไปปรับแก้ไข เรื่องขึ้นทะเบียนไม่เป็นภาระประชาชน" (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อ 12 ต.ค. 2561)



อย่างไรก็ตาม รมว.เกษตรฯ ยืนยันว่า "จากที่ดูการคัดค้าน พบว่าประชาชนเห็นด้วยในหลักการของกฎหมาย เพียงแต่ให้กำหนดรายละเอียดและลดค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าปรับที่ไม่เป็นภาระ" ซึ่งการเสนอกฎหมายนี้ ยืนยันจะเดินหน้าในแนวทางเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และมีความเหมาะสมการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ จะไม่ปล่อยให้ล่าช้า พยายามให้ทันรัฐบาลนี้

แน่นอนหากมองในมุมภาครัฐก็ต้องยอมรับว่า "การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน" ดังการเปิดเผยของ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในเวทีเสวนา "การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว..ควรรอไว้หรือไปต่อ" ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงผลการศึกษาของ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการ ทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ในรอบ 10 ปี ปริมาณสุนัขและแมว จรจัดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

กล่าวคือ จากปี 2550 มีการสำรวจพบสุนัขและ แมวจรจัดราว 3.5 แสนตัว ต่อมาในปี 2560 พบเพิ่ม จำนวนเป็น 8.2 แสนตัว จึงมีการคำนวณต่อไปว่า หาก ไม่มีการควบคุมหรือจัดระเบียบในเรื่องนี้ คาดว่า ในปี 2570 จะมีสุนัขและแมวจรจัดอยู่ที่ราว 1.9-2 ล้านตัว และในปี 2580 จะเพิ่มไปอีกโดยมีจำนวนสูงถึง 5 ล้านตัว ซึ่งการปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาต่อสังคมมากขึ้น หลายประการ

“ท่านจะเห็นข่าวเด็กถูกสุนัขรุมกัด คนเลี้ยงแล้ว ปล่อยหลุดออกมากัด หรือบางข่าวบอกจะเดินเข้าซอย ไม่ได้เลยหมาประจำซอยคุม หมาครองซอยไปเลย เดินเข้าไปไม่ได้หมาเป็นหมู่จะเข้ามารุม สิ่งเหล่านี้มัน ไม่ใช่ปัญหาของสัตว์อย่างเดียวแต่เป็นปัญหาสังคมที่คน จะอยู่ร่วมกับสัตว์ การอยู่ร่วมกันก็จะต้องจัดสรรพื้นที่ หรือดูแลพวกเขาให้อยู่บนเมตตารธรรม อยู่ด้วยกันไป ด้วยกันได้ในสังคม

นอกจากนี้หากปล่อยให้มีการปล่อยสัตว์ในที่ สาธารณะมาก ๆ จะไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของ ประชาชน มีปัญหาสุขอนามัย สุนัขอาจไปฉี่ไปปี่ ทำให้ เกิดโรคระบาด โรคพยาธิอะไรต่าง ๆ ที่แพร่ออกมา หรือ โรคระบาดสัตว์สู่คนที่เห็นชัดเจนคือโรคพิษสุนัขบ้า แล้ว พอปล่อยออกมา สุนัขเหล่านี้ก็จะถูกคนที่ไม่ชอบลงโทษ เขา เช่น ไปไล่ทุบตีไล่ฆ่าเขา ก็เป็นการทำให้เกิดการ ทารุณกรรมสัตว์ที่ถูกปล่อยออกมาในที่สาธารณะด้วย เราก็ไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้น” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยกตัวอย่าง

ประการต่อมา “การเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียน” ซึ่งเป็นประเด็นที่ภาครัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เรื่องนี้ น.สพ.สมชวน ชี้แจงว่า ในร่างกฎหมายเขียนไว้ “ในการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัว สัตว์ ราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บเงินจากเจ้าของ สัตว์ด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด” ความหมายคือ “จะเรียกเก็บหรือไม่เรียก เก็บก็ได้” ดังนั้นต้องหาแนวทางที่เหมาะสม เช่น

“ถ้าตัวไหนทำหมันแล้วก็ไม่ต้องเก็บ” โดยขณะนี้ กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างหารือกับกฤษฎีกา พร้อมกับรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชน

อนึ่ง ยังมีข้อกังวลกรณีลักษณะการเลี้ยงสุนัข- แมวที่อาจเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสังคมไทย คือ บรรดา “ผู้สูงวัยใจเมตตา” ที่หลายคนแม้จะมีฐานะ ไม่ดีนัก และมีบางคนถึงขั้นอยู่บ้านหรือแม้แต่เพิ่งพัก เก่าๆ แต่พอเห็นสุนัขหรือแมวจรจัดก็อดสงสารไม่ได้ พยายามหาอาหารและน้ำมาให้เป็นประจำจนสุนัขหรือ

แมวเหล่านั้นกลายเป็น “กิ้งจกรจัด” มีที่อยู่ ประจำบริเวณใกล้กับจุดที่มี ผู้ให้อาหารแต่ไม่ได้อยู่ในรั้วรอบขอบชิด สามารถ ไปไหนมาไหนตามที่สาธารณะ จะได้รับผลกระทบจาก การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง หรือไม่

น.สพ.สมชวน ระบุ ว่า “ประชาชนกลุ่มนี้แม้ ไม่มีศักยภาพมากนักแต่ มีจิตใจรักสัตว์ ดังนั้น ขอให้มาขึ้นทะเบียนเป็น สถานสงเคราะห์สัตว์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันกา

รารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้” เช่น ทำหมัน ฉีดยาวัคซีน รวมถึง ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม เป้าหมายที่มีความสำคัญและภาครัฐต้องเข้าไปดูแล อยู่แล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีแอปพลิเคชัน “DLD 4.0” สำหรับรับเรื่องร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็น และแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ทางกรม รับผิดชอบอยู่

รวมถึงบรรดา “ผู้เพาะเลี้ยง” ก็ต้องถูกควบคุม ด้วยเช่นกัน น.สพ.สมชวน กล่าวว่า ผู้เพาะเลี้ยงก็เป็น ส่วนหนึ่งของปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เพราะเมื่อเพาะพันธุ์ ออกมาแล้วขายไม่ได้ก็แอบมีการนำไปปล่อย ดังนั้นทาง กรมปศุสัตว์ได้เสนอให้ทำ “มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สุนัขและแมว” ซึ่งแม้จะเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13693

หน้า: 1(ขวา), 5

Col.Inch: 118.39 Ad Value: 147,987.50

PRValue (x3): 443,962.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: สก๊อปแนวหน้า: ฟังเสียง'กรมปลัดสัตว์'ชี้แจง ทำไมต้อง'ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว'

ไม่บังคับ แต่หากไม่ทำตามมาตรฐานก็อาจไปเข้าข่าย
องค์ประกอบของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

แม้ปัญหาสุนัขและแมวจะจัดเป็นวาระเร่งด่วน
จนต้องรีบขึ้นทะเบียนไม่ปล่อยให้บ้านปลายนี้อีก..
แต่ภายใต้บริบท “สังคมใจบุญ” แบบไทยๆ ที่ห้ามนำ
สัตว์จรจัดไปกำจัดอย่างในต่างประเทศ ท้ายที่สุดเรื่องนี้
จะมีทางออกอย่างไรที่ทั้งมีประสิทธิภาพและสังคมส่วนใหญ่
รับได้..คงต้องรอดติดตามกันในวันที่กฎหมายออกมา!!!

SCOOP@NAEWNA.COM

'เกษตรพันธสัญญา' เพื่อมาตรฐานที่เป็นธรรม

กกระทรวงเกษตรฯ เผยความก้าวหน้าระบบ "เกษตรพันธสัญญา" พร้อมขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หวังสร้างมาตรฐานที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

นายพิรพจน์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนกฎหมายเกษตรพันธสัญญา ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการทำเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นหลักเกณฑ์ และมาตรการกำกับดูแลการทำสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ

โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่จัดทำเอกสารสำหรับการชี้ชวนและร่างสัญญาให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าทำสัญญา ซึ่งเอกสารสำหรับการชี้ชวนจะต้องมีรายละเอียดตามที่พระราชบัญญัติกำหนด ตามมาตรา 20 รวมทั้งยังมีข้อกำหนดในเชิงควบคุมการทำสัญญาเพื่อดูแลให้การจัดทำสัญญาเกิดความเป็นธรรมกับคู่สัญญา ทั้ง 2 ฝ่าย ตามมาตรา 21 และมาตรา 26 เช่น ต้องทำเป็นหนังสือ ระยะเวลาในการทำสัญญาต้องสอดคล้องกับระยะเวลาต้นทุนราคาและวิธีการคำนวณวัตถุดิบและผลผลิต กำหนดอย่างไร เป็นต้น

นอกจากนี้ ในมาตรา 10 (3) ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังกำหนดให้คณะ

กรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา มีหน้าที่กำหนดรูปแบบสัญญาแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรและเกษตรกร นำรูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรและเกษตรกร ได้เข้าถึงรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาแนะนำเพิ่มเติมและจะเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้ความเห็นชอบและส่งเสริมการนำไปใช้ต่อไป

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัตินี้ มีผู้ประกอบการสนใจและแสดงเจตนารมณ์จัดแจ้งการประกอบธุรกิจและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรแล้ว 187 ราย โดยมีเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญากว่า 200,000 ราย ทั้งด้านพืช เช่น อ้อยโรงงาน เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มันฝรั่ง พืชผัก ด้านปศุสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และด้านประมง เช่น ปลาชนิด ปลาบึก ปลาหมอสี และด้านการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ผลิตมันฝรั่ง

อบกรอบ "เลย์" ซึ่งบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดดำเนิน "โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืนภายใต้สัญญาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตมันฝรั่งที่กำหนดราคาไว้ซื้อที่แน่นอน" ซึ่งส่งเสริมเกษตรกรใน 6 จังหวัดภาคเหนือปลูกมันฝรั่ง 3,500 ไร่ รวมพื้นที่ 22,000 ไร่ สำหรับแผนการ



ดำเนินงานในระยะต่อไป จะมีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา การพัฒนานวัตกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

ในพื้นที่ และการกำหนดรูปแบบสัญญาแนะนำ และส่งเสริมการนำไปใช้ ตลอดจนกระทรวง

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 22 ตุลาคม 2561

ปีที่: -

ฉบับที่: 25211

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 54.43

Ad Value: 119,746

PRValue (x3): 359,238

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'เกษตรพันธสัญญา' เพื่อมาตรฐานที่เป็นธรรม



พิภพ ดอกลง
ผู้อำนวยการระบบเกษตรพันธสัญญา

เกษตรและสหกรณ์ได้
ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติฯ และราย
ละเอียดการทำสัญญา
ตามข้อกำหนดของ
พระราชบัญญัติฯ ให้ผู้
ประกอบการกิจการ
เกษตรรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการกิจการเกษตรหรือ
เกษตรกรรายใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำ
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ขอรับ
คำปรึกษาได้ที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ
สหกรณ์อำเภอในพื้นที่ รวมทั้งสำนักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-
2281-5955 ต่อ 354 สายด่วนโทร 1170.



เกษตรกร ปลื้ม “โนนเขวาโมเดล” นโยบายแปลงใหญ่ สร้างรายได้มั่นคง

การปฏิรูปภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในเกษตรกรรม เช่นเดียวกับ “โนนเขวาโมเดล” หนึ่งในผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ที่เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเทสโก้ โลตัส ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขวนเกษตรกร 110 ราย รวมพลังขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรยุคใหม่ ปลูกผักปลอดสารบนเนื้อที่กว่า 450 ไร่ ส่งขายในเทสโก้ โลตัส ทั้ง 88 สาขา ทั่วประเทศวันออกเฉียงเหนือ

สมพงษ์ รุ่งนิริติชัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เกษตรกรบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกลุ่มเกษตรกร 110 ราย ที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ในการปลูกผักนานาชนิดบนพื้นที่ 450 ไร่ มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการทำการเกษตรแบบใหม่ ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตและนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ ผลผลิตได้รับมาตรฐาน GAP แต่กลับขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ทำให้ต้องจำหน่ายผลผลิตให้กับคนกลางโดยไม่มีอำนาจต่อรองราคา เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด “โนนเขวาโมเดล”

“ในระยะเริ่มต้นเราได้สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ย ขณะที่ภาครัฐก็ได้เข้ามาสนับสนุนในการก่อสร้างโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (packing house) เทสโก้ โลตัส จึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในโรงคัดบรรจุ ทำให้เกษตรกรบ้านโนนเขวา และเกษตรกรในละแวกใกล้เคียง ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามสามารถใช้โรงคัดบรรจุแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต”

ลุงคำปิ่น โยแก้ว หนึ่งในเกษตรกรผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มฯ เล่าว่า แต่เดิมสมาชิกในกลุ่มจะเน้นการปลูกผักเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างทำ ทำให้มีต้นทุนต่อไร่สูง ต้องใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก และมีรายได้ไม่แน่นอน ต่อมาภาครัฐได้เข้ามาแนะนำให้ชาวบ้านรู้จักกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลง และผลผลิตมีคุณภาพดีจนได้รับ GAP

จนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ ทางเทสโก้ โลตัส ได้มาติดต่อขอซื้อผักโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกร 9 ชนิด ประกอบด้วย ผักกาดหอม ผักชี ต้นหอม ผักบุ้งจีน คะน้า กวางตุ้ง กะเพรา ขึ้นฉ่าย และคะน้ายอด เราจึงต้องวางแผนการผลิตใหม่ เพื่อให้ผลผลิต

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 22 ตุลาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10190

หน้า: 12(เต็มหน้า)

Col.Inch: 213.62 Ad Value: 352,473

PRValue (x3): 1,057,419

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เกษตรกร ปลื้ม "โนนเขาโมเดล" นโยบายแปลงใหญ่ สร้างรายได้มั่นคง



เพียงพอดตามยอดที่ห้างสั่งซื้อ โดยแบ่งออเดอร์กันว่าใครปลูกอะไร จำนวนเท่าไร สลับกันไป ให้ทุกคนได้ปลูกผักทุกชนิด เพราะผักแต่ละชนิดมีราคาแตกต่างกัน

“ความท้าทายคือเราไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ ทำให้ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรแต่ละคนไม่แน่นอน ทางกลุ่มฯ ก็จะแก้ปัญหาด้วยการให้สมาชิกคนอื่นช่วยกันปลูกผักในส่วนที่ยังไม่ครบจำนวนให้เพียงพอต่อยอดสั่งซื้อ เราเชื่อมั่นเสมอมาว่า ผักทุกชนิดจากบ้านโนนเขาต้องปลอดภัย สวยงาม มีคุณภาพ เพราะการมีตลาดรองรับแบบนี้ เป็นโอกาสที่ดี สมาชิกทุกคนจึงต้องใส่ใจผลผลิตของตนเอง”

การเพาะปลูกตามกลไกการตลาดนำการผลิต ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย



รหัสข่าว: C-181022037111 (21 ต.ค. 61/06:21)

หน้า: 2/3



เทสโก้ โลตัสจะมีการสุ่มตรวจผักจากทุกแปลง ทุกสัปดาห์ รวมทั้งตรวจจับผักที่เกษตรกรนำมาส่งที่โรงคัดบรรจุทุกครั้งตามข้อกำหนดของผักแต่ละชนิด จากนั้นจะมีการตกลงราคากันล่วงหน้ากับเกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้ที่เป็นธรรม มีการวางแผน

ร่วมกันเป็นรายเดือนหรือสองเดือน ให้เกษตรกรมองเห็นความมั่นคงของรายได้ในอนาคต ทำให้มีกำลังใจในการทำงานและเห็นถึงประสิทธิผลของการทำการเกษตรรูปแบบใหม่

ผลผลิตจากบ้านโนนเขวา จะถูกขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ ไปยังศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระจายไปยังสาขาทั่วประเทศวันออกเชียงใหม่ ส่งมอบผักสดคุณภาพสูงและปลอดภัย ในราคาที่เอื้อถึงให้ลูกค้า โดยเทสโก้ โลตัส รับซื้อผักจากเกษตรกรบ้านโนนเขวา รวมกว่า 11.6 ตันต่อสัปดาห์ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรกว่า 1.2 ล้านบาทต่อเดือน

“การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง ในราคาที่เป็นธรรม ทำให้มีจำนวนเกษตรกร และแหล่งเพาะปลูกหันมาปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มเทสโก้จึงตั้งเป้าเพิ่มปริมาณรับซื้อเป็นสัปดาห์ละ 14 ตันในอนาคตอันใกล้ ช่วยให้เกิดเกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง” สมพงษ์ กล่าว

โนนเขวาโมเดล จึงนับได้ว่าเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของนโยบายภาครัฐทั้ง 3 นโยบาย คือ เกษตรแปลงใหญ่ การตลาดนำการผลิต และประชารัฐ เทสโก้ โลตัส จึงเตรียมต่อยอดความสำเร็จไปในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติม เพื่อกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นำมาซึ่งความยั่งยืนของการรับซื้อผักจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง สนับสนุนเกษตรกรไทยให้ก้าวเป็น Smart Farmer อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป

ส่อสูบที่สปก.วังน้ำเขียว อดีตบักขรก.

ปลุกองุ่นไร่เมล็ด500ไร่ ส่งขายห้างสรรพสินค้า ไฮโซดังได้เอกสารสิทธิ

แฉ “อดีตบักข้าราชการ” ส่อสูบที่ ส.ป.ก.วังน้ำเขียว
กว่า 500 ไร่ ทำไร่องุ่นไร่เมล็ดส่งขายห้าง
สรรพสินค้าชื่อดัง พบไฮโซมีชื่อได้ออกเอกสารสิทธิ
ถือครอง ส.ป.ก.4-01 กว่า 80 ไร่ ที่ปรึกษา รมช.
เกษตรฯ สั่ง ส.ป.ก.โคราช เข้าตรวจสอบพื้นที่
ภายใน 7 วัน

▶▶▶ ต่อ : วังน้ำเขียว - หน้า 10

วังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายธีระ
วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการเดินทางลงพื้นที่
จ.นครราชสีมา เพื่อมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับ
เกษตรกรและผู้ยากไร้กว่า 365 ครัวเรือน
เข้าอยู่อาศัย เกษตรกรรุ่นใหม่น้อยละ 2.2 ไร่
และเกษตรกรผู้ยากไร้รายละ 6 ไร่ เป็นแปลง
ยึดกินจากผู้ถือครองรายใหญ่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเกิน 500 ไร่ ตามคำสั่งมาตรา 44
ทั้งนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
ว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูง บุกรุกที่
ส.ป.ก.กว่าพันไร่ที่ทำไร่องุ่น โดยคน
ในพื้นที่ต่างรู้เห็นมานานเป็นสิบปีแล้ว
และขอให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เข้าตรวจสอบ
ผู้ถือครองที่ดินส.ป.ก.ที่ ต.ไทยสามัคคี

อ.วังน้ำเขียว กว่า 500 ไร่ ที่อาจครอบครอง
โดยไม่ถูกต้อง ลักษณะการซื้อรวมแปลง
เปลี่ยนมือสามสิทธิ์ อาจเข้าข่ายมาตรา 44
หรือไม่ ตนจึงได้เข้าไปดูในพื้นที่

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเป็นไร่
แห่งหนึ่งเนื้อที่กว่า 80 ไร่ และแปลงศูนย์
เรียนรู้มีเนื้อที่อยู่ถึง 2 ฝั่งถนนกว่า 500 ไร่
ทำไร่องุ่นพันธุ์แบล็คโพล ไร่เมล็ด และ
มีพื้นที่ส่วนอื่นปลูกกล้วย ลำไย ไม้ยืนต้น
ยางพารา ซึ่งมีคนงานกำลังเก็บผลผลิต
ติดตรารับรองแพ็คเกจส่งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
โดยปรากฏมีป้ายขนาดใหญ่ติดตั้งแสดง
มาตรฐานการรับรองแหล่งผลิตไวของกรม
วิชาการเกษตรไว้ด้วย ให้การรับรองแปลง
หมายเลข กษ.03-9001-36433166139
รหัสแปลง 302501-9139-0002 ชนิด
พืชองุ่น พื้นที่ 40 ไร่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
พืช (GAP) พ.ศ.2555 และมีป้ายตรา
สัญลักษณ์ ตัวคิว ของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดโชว์ไว้
หน้าแปลงด้วย

นายธีระกล่าวต่อว่า ได้ตรวจสอบ
หมายเลขการรับรองแปลงจีเอพีดังกล่าว
จากกรมวิชาการเกษตรแล้วพบว่ารหัสการ
รับรองหมดอายุและไม่มีข้อมูลการต่ออายุ
ใบรับรองการผลิตพืชองุ่น ซึ่งเป็นไม่ผล
มีอายุการรับรอง 3 ปี หากนำรหัสการ
รับรองนี้ไปใช้ถือว่าผิด เพราะเป็นการ
แอบอ้างใบรับรองแหล่งพืช ข้อสังเกต
ใบรับรองแหล่งพืชออก ปี 2555 แต่
องุ่นปลูกปี 2556 ซึ่งการรับรองแปลงของ

หน่วยงาน จะต้องเป็นแปลงที่มีเอกสารสิทธิ
มีผู้ถือครองถูกต้อง จึงสั่งการให้ นายสุระชัย
ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
(ส.ป.ก.โคราช) เข้าตรวจสอบหลักฐาน
การถือครองทั้ง 2 แปลง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน เบื้องต้นพบว่าเป็นพื้นที่
ประกาศในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ส่วน
จะกว้านซื้อจากชาวบ้านก็รายเพื่อรวม
แปลงใหญ่หรือไม่ ต้องรอผลตรวจสอบ

ทางด้าน นายสุระชัยกล่าวว่า เท่าที่
ตรวจสอบจากแผนที่เบื้องต้น บริเวณนี้
อยู่ในเขตประกาศดำเนินการจัดรูปที่ดิน
ในส่วนการถือครองจะต้องตรวจสอบ
อย่างละเอียดว่าเปลี่ยนมือหรือไม่ ทั้งนี้
ความถี่หน้าดำเนินการเรียกคืนพื้นที่
ส.ป.ก.วังน้ำเขียว และเขาใหญ่ ที่ถูกบุกรุก
โดยเฉพาะสนามแข่งรถโบราณชำได้ฟ้อง
ดำเนินคดีไว้แล้วเพื่อเรียกคืนพื้นที่กว่า

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13693

Col.Inch: 60.02

Ad Value: 54,018

หน้า: 1 (ล่าง), 10

PRValue (x3): 162,054

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ส่อสูบที่สปก.วังน้ำเขียว อดีตบึงขรก.

55 ไร่ และเรียกค่าเสียหายในการปรับพื้นที่ ให้กลับสภาพเดิม และคดีฟ้องยึดกินที่อยู่ ในชั้นฎีกา 10 ไร่สอรัท

แหล่งข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบแปลงไร่ดังกล่าว พบเอกสาร สิทธิถือครองเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 ได้ ออกเอกสารในชื่อบุคคลนามสกุลดัง ในแวดวงไฮโซ รวมทั้งปรากฏเอกสารระบุ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ทำหนังสือ ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวขอจัดงานประจำปี โชว์พืชสวนและไม้ดอก โดยครั้งแรกทาง จังหวัดได้อนุญาตให้จัด ต่อจากนั้นทำ หนังสือกินพื้นที่ และขอใช้ชั่วคราว ในปี ต่อมาได้ขอจัดงานอีก แต่คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดิน (กปจ.) ไม่อนุญาต และได้ ส่งหนังสือเตือนถึงการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในการใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ด้วย

“ทะเบียนเกษตรกร”

ยกระดับระบบฐานข้อมูลเกษตรกรไทย

เพื่อวางแผนผลิตสินค้าเกษตรและการรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต พร้อมใช้ทะเบียนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร และการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ



นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 กรมฯ ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร ชลชา) มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ สำหรับ 1 ในผลงานที่กรมฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนเพื่อทราบสถานการณ์การผลิตประกอบ การวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งได้มีการนำฐานข้อมูลเกษตรกรด้านการปลูกพืช เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้ามารวมอยู่ในฐานเดียวกัน มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล



โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในการนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

การตรวจสอบสิทธิ์/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมได้ หรือโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ที่ดำเนินการในจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และเข้าร่วมโครงการฯ 24 ราย พื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ได้รับความเสียหาย 111.75 ไร่ หรือโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ปี 2561 เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในการนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตนเอง หรือ แจกผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK ด้วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ตโฟนในระบบแอนดรอยด์ โดยแต่ละปีจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวและทำการปลูกใหม่ นับเป็นนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FARMBOOK จำนวน 85,901 ครั้ง

ปัจจุบันมีข้อมูลครัวเรือนทะเบียนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 7.2 ล้านครัวเรือน ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมามีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนข้าวนาปี จำนวน 4,194,369 ครัวเรือน 57,271,265.02 ไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน) จำนวน 242,889 ครัวเรือน 4,426,617.71 ไร่ โดยเกษตรกรทุกคนสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใน 3 ปี (นับถัดจากวันที่ 23 มิถุนายน 60) กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการตัดบัญชีทะเบียนเกษตรกรออกจากระบบ และจะทำให้เกษตรกรหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน มีมากกว่า 1 ล้านรายชื่อที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

www.doae.go.th





คนรักสัตว์ไม่ยอม น.ส.อิศราภรณ์ สมุทรกลิน (สวมแว่น) พุดคุยให้ข้อมูลกับกลุ่มคนรักสัตว์ รวมถึงตัวเข้าแจ้งความเอาผิดกับ "ดีเจซัน" น.ส.วรารัตน์ กระแสร์ (ภาพเล็ก) ที่ขอรับแมวจรจัดไปเลี้ยง แต่ภายหลังกลับพบเป็นศพตายผิดปกติ เครื่องในโดนควักทิ้ง

สงสัยดีเจสาวซ่าแมว

นำไปอุบการะ เป็นศพพิสดาย

รองโฆษกกรมปศุสัตว์พร้อมกลุ่มคนรักสัตว์ รวมตัวเข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.เพชรเกษม เอาผิดสาว ★ มีต่อหน้า 8

สงสัยดีเจ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ดีเจอิสระ เปิดเพลงตามผับ โพสต์เฟซบุ๊กตระเวนขอรับเลี้ยงแมวจรจัด ก่อนพบเป็นศพตายทรมาณ กล้ามเนื้อขาหลังโดนของมีคมเฉาะ อวัยวะภายในถูกควักทิ้ง ผู้ดูแลเดิมคาดนำแมวไปทำรูดโชว์ตามเว็บไซต์ใต้ดินเพื่อแลกกับเงินบิตคอยน์ ขณะที่กลุ่มวีรช ค็อก ไทยแลนด์ พบเบาะแสเคยขอรับไปเลี้ยงถึง 27 ตัว สวนทางกับเจ้าตัว ยืนยันแมวตายเพราะหมักัดจากกรณีโลกโซเชียลกล่าวขวัญถึงการกระทำของหญิงสาวรายหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊ก "WARARA KRASAE" มีพฤติกรรมตระเวนติดต่อขอรับแมวจรจัดจากสถานที่ต่างๆหลายแห่งไปเลี้ยง แต่หลังจากเจ้าของเดิมติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ของแมวที่นำไปเลี้ยงดูต่อ กลับไม่สามารถติดต่อได้ บางรายพบแมวกลายเป็นศพไปแล้ว ทำให้

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเตรียมรวมตัวเข้าแจ้งความเอาผิดกับหญิงสาวรายนี้ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์
ความลับหน้าเรื่องนี้เป็นเวลา 14.30 น. วันที่ 20 ต.ค. นายชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.ศูนย์สารสนเทศและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมนายพีระบุญ เจริญวัย ประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.สุภชัย อ่วมประเสริฐ รอง ผกก.หัวหน้างานสอบสวน สน.เพชรเกษมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงของคดีนี้
นายพีระบุญ เจริญวัย เปิดเผยว่า คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 19 ต.ค. มี น.ส.อิศราภรณ์ สมุทรกลิน อายุ 29 ปี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษมเพื่อนัดเจรจากับ น.ส.วรารัตน์

กระแสร์ หรือดีเจซัน อายุ 30 ปี เจ้าของเฟซบุ๊ก "WARARA KRASAE" เคยขอรับลูกแมวไปเลี้ยงดูผ่านทางเพจหาบ้านให้สัตว์ แต่หลังจากนั้น น.ส.วรารัตน์ในสภาพล้าคนมากก็นำศพลูกแมวที่รับไปเลี้ยงดูมามอบให้ตำรวจ ในสภาพตายอย่างสยดสยองถูกควั่นท้องนำอวัยวะภายในออกไปจนหมด เบื้องต้นสมาชิกกลุ่มองค์กรสวัสดิภาพสัตว์และกลุ่มวีรช ค็อก ไทยแลนด์ ช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับ น.ส.วรารัตน์ พบเมื่อหลายเดือนก่อนเจ้าตัวเคยประสานไปยังผู้เสียหายหลายคนเพื่อขอรับแมวไปเลี้ยงดู ขณะนี้พบเบาะแสประมาณ 27 ตัว
น.ส.อิศราภรณ์ ผู้เสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าก่อนหน้านี้ตนมีแมวจรจัดที่ผ่านการทำหมันอยู่ในความดูแล 4 ตัว โพสต์หาบ้านให้แมวตามช่องทางโซเชียลมีเดียกระทั่งวันที่ 18 ต.ค. น.ส.วรารัตน์ติดต่อมาหาเพื่อขอรับอุปการะแมว 1 ตัว ระบุขอแมวเพศผู้ หางยาว และเป็นแมวที่มีพฤติกรรมเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังน่ารำคาญเพราะเกรงจะถูกรปภ.ของคอนโดมิเนียมที่พักอยู่จับได้ เลือกแมวเพศผู้ ลายขาวทอง อายุ 1 เดือนเศษ ไปส่งมอบให้ที่คลินิกรักษาสัตว์ ย่านถนนสุขาภิบาล 1 ท้องที่ สน.เพชรเกษม หลังจากนั้น น.ส.วรารัตน์รับแมวไปสามารถติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของแมวได้เพียงครั้งเดียวแต่กลับได้คำตอบไม่ได้เป็นผู้รับแมวไป จึงขู่ว่าที่คลินิกมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้

น.ส.วราภรณ์ยอมรับ อ้างว่านำแมวให้เพื่อนไปเลี้ยง ต่อแล้วเพราะเป็นโรคภูมิแพ้

“ดิฉันรู้สึกถึงความผิดปกติที่ น.ส.วราภรณ์ ให้คำตอบแบบนั้นนำหน้าเฟซบุ๊กของน.ส.วราภรณ์ขึ้นเตือนภัยตามเพจคนรักหมาแมว ทำให้ น.ส.วราภรณ์โกรธและระบุงจะฟ้องร้องที่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยบนโลกโซเชียลมีเดีย กระทั่งเมื่อกลางเดือนที่ 19 ต.ค. ดิฉันได้นัดหมาย น.ส.วราภรณ์มาเจรจาต่อหน้าพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ปรากฏเจ้าหน้าที่นำซากแมว เพศผู้ ลายขาวทอง ตัวที่รับไปเลี้ยง ห่อใส่ถุงขยะสีดำเดินทางมามอบให้พนักงานสอบสวน อ้างว่าแมวถูกสุนัขกัดเสียชีวิต ชัดแจ้งสภาพศพที่ดิฉันดูแล้วคล้ายโดนทารุณกรรม มีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมกรีดหลายแห่ง นอกจากนี้ อวัยวะภายในยังถูกฉีกออกไปจนหมด ลักษณะคล้ายนำแมวไปทารุณ โข้วตามเว็บไซต์ได้คืนหรือดาร์กเว็บเพื่อแลกกับเงินบิตคอยน์ ดิฉันจึงแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย” น.ส.อิศราภรณ์กล่าว ขณะที่ สภ.ญ.ภัทธินันท์ สัจจามรย์ สัตวแพทย์ประจำกลุ่มรื้อข ต็อก ไทยแลนด์ กล่าว ว่า ตรวจสอบซากแมวเบื้องต้นพบเป็นการตายผิดธรรมชาติ มีรอยถูกกระแทก อวัยวะภายในช่องท้อง ทั้งหัวใจ ปอด และลำไส้ ถูกนำออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีกลิ่นเนื่อขาหลังคล้ายถูกของมีคมและออกไปยืนยันว่าการตายของแมวตัวนี้ไม่ใช่ถูกรถชนเพราะอุบัติเหตุหรือถูกสัตว์ใหญ่กว่าขบกัดตามที่กล่าวอ้างแน่นอน

ด้าน พ.ต.ท.สุภชัยกล่าวว่าคดีนี้รับแจ้งความเอาไว้แล้ว เบื้องต้นพบว่าการส่งมอบแมวตัวที่ตายในพื้นที่ สน.เพชรเกษม หลังจากนั้นจะต้องพิสูจน์ทราบให้ได้เสียก่อนว่าแมวเสียชีวิตเพราะสาเหตุใด และเสียชีวิตที่ไหน คงต้องใช้เวลาสักกระยะ เนื่องจากทางกลุ่มรื้อข ต็อก ไทยแลนด์ ให้ข้อมูลว่าหากส่งศพแมวไปชันสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองนั้นจะต้องใช้เวลานานประมาณ 2 เดือน ขณะที่ น.ส.วราภรณ์ได้แจ้งเบาะแสที่อยู่เอาไว้หลายตำแหน่งอาทิ ย่านสาทร ศาลาธรรมสพณ์ วงเวียนใหญ่ และพรานนก หากตรวจพบว่าการทารุณกรรมสัตว์จริงจะออกหมายเรียกมาเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอน

☆ มีต่อหน้า 15

สงสัยดีเจ

☆ ต่อจากหน้า 8

มีรายงานว่า สำหรับ น.ส.วราภรณ์ กระแสหรือดีเจชั้นเจ้าของเฟซบุ๊ก “WARARA KRASAE” เป็นดีเจอิสระเปิดเพลงตามผับ นอกจากนั้นยังมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นล่ามอาสาขององค์กรสำคัญหลายแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการณรงค์ยุติความรุนแรง ทั้งนี้ เมื่อปี 57 เคยออกมาเคลื่อนไหวในฐานะแกนนำรณรงค์ยุติความรุนแรงทางการเมือง ต่อมาเวลา 18.30 น. พ.ต.ท.สุนทร มาลาเวช รอง ผกก.สส. สน.เพชรเกษม เปิดเผยว่า ชุดสืบสวน สน.เพชรเกษม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และกลุ่มรื้อข ต็อก ไทยแลนด์ เข้าตรวจค้นบ้านพักของพ่อแม่ น.ส.วราภรณ์ หรือดีเจชั้น ย่านคลองทวีวัฒนา ไม่พบหลักฐานหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทารุณสัตว์ จากนั้น น.ส.วราภรณ์ยังได้นำเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านวงเวียนใหญ่ เป็นที่พักปัจจุบัน พบเพียงกระเบระทรายอาหารแมว ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆที่บ่งบอกว่ามีการทารุณหรือฆ่าแมว ตามที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่ยังยืนยันกันว่าแมวหลุดจากห้องพักไปถูกสุนัขกัดตาย ส่วนการดำเนินคดีขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะผลการชันสูตรซากแมวที่ น.ส.วราภรณ์นำมามอบให้ เมื่อคืนวันที่ 19 ต.ค. พนักงานสอบสวนต้องนำส่งให้สัตวแพทย์โรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ทำการตรวจพิสูจน์ซากแมวอย่างละเอียดอีกครั้ง

ชีตเส้น7วันสอบ อดีตข้าราชการ ยึดที่วังน้ำเขียว

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ เร่ง
ส.ป.ก.โคราช สอบอดีตข้าราชการ สอบ
ที่ดินวังน้ำเขียว 500 ไร่ ในนามมูลนิธิ
สื่อครอบครองไม่ถูกต้อง

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมช.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ
ให้นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดิน จ.นคร
ราชสีมา (ส.ป.ก.โคราช) เข้าตรวจสอบ
หลักฐานการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ใน
อ.วังน้ำเขียว ว่าถือครองผิดกฎหมายหรือไม่
ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับการร้องเรียน
จากชาวบ้านว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูง
บุกรุกที่ดินของ ส.ป.ก. ได้กว้านซื้อที่ดิน
ทำไร่อู่งุ่นที่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว
กว่า 500 ไร่ อาจครอบครองไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่า เป็นไร่ฟลอรา เนื้อที่กว่า 80 ไร่ และ
แปลงศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน มีเนื้อที่อยู่
ถึง 2 ฝั่งถนนกว่า 500 ไร่ ทำไร่อู่งุ่นพันธุ์
แบล็กโอบอล และมีพื้นที่ส่วนอื่นปลูก
กล้วย ลำไย ไม้ยืนต้น ยางพารา ซึ่งมี
คนงานกำลังเก็บผลผลิตติดตรารับรอง
แพ็กส่งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และมีป้าย
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดี
สำหรับพืช (GAP) พ.ศ. 2555 โดยได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า ไร่รับรอง GAP
หมดอายุแล้ว

“ได้ให้ปฏิรูปที่ดินโคราชไปตรวจสอบ
และทำรายละเอียดลงมาว่ากรณีดังกล่าว
มีการบุกรุกจริงหรือไม่ เพราะอาจจะมีการ
ซื้อที่ดินต่อ รวมแปลง และสวมสิทธิ
รวมทั้งกรณีขอใช้ข้อมูลนิติทำแปลงเรียนรู้
แต่กลับปลูกอู่งุ่นส่งห้างดังหารายได้นั้น
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรภายใน 7 วัน” นาย
ธีระ กล่าว ■